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ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยวิสามัญ   สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2565 
วันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2565  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 

ผู้เข้าประชุม 
ล าดับ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

 
1 นายสมพงษ์  ใจโชติ ประธานสภา  สมพงษ ์ ใจโชติ  
2 นายกฤษณพงศ์  ค าศรี รองประธานสภาฯ กฤษณพงศ์  ค าศรี  
3 นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เลขานุการสภาฯ ธิเดช  เจริญศรีเมือง  

4 นางสาวบุญช่วย  มูลจัด สมาชิก หมู่ 1 บุญช่วย  มูลจัด  

5 นางสุพิชญ์  เหล่ามาลา สมาชิก หมู่  2 สุพิชญ์  เหล่ามาลา  

6 นางสาวสุบน  บุตรเสมียน สมาชิก หมู่  3 สุบน  บุตรเสมียน  

7 นายประมวล  ดวงธนู สมาชิก  หมู่  4 ประมวล  ดวงธนู  
8 นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ สมาชิก  หมู่  5 นวลอนงค์  ชาญพินิจ  

9 นายพัด  หงษ์โสภา สมาชิก  หมู่  7 พัด  หงษ์โสภา  

10 นายบรรลือ  ศิริจันทร์ สมาชิก  หมู่  8 บรรลือ  ศิริจันทร์  

11 นายนิสิต  ไชยศรีษะ สมาชิก  หมู่  9  นิสิต  ไชยศรีษะ  

12 นางกัญญา  มูลจัด สมาชิก  หมู่  10 กัญญา  มูลจัด  

ผู้เข้าร่วมประชุม    1.  นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
2.  นายนิล  ชาญพินิจ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
3.  นายไพรัตน์  สมาธิ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
4.  นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลใจดี 
5.  นางจิตติมา  ตองอบ  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี 
6.  นายสัมพันธ์  บุญเย็น  นายช่างโยธาอาวุโส 
7.  นางสาวธรรญชนก  ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
8.  นางสาวนิภาพร  ชาญพินิจ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุม   เวลา   09.30   น. 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง  วันนี้ตามที่ทางท่านประธานสภาฯท าหนังสือเรียนเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
(เลชานุการสภาฯ)  ส่วนต าบลพร้อมกับท่านผู้บริหารมาประชุม  สืบเนื่องจากว่าทางองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลใจดีมีข้อราชการเกี่ยวกับแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลใจดีและก็เรื่องการ 
    โอนเงินงบประมาณซึ่งจะต้องขออนุมัติจากสภา เมื่อสมาชิกมาพร้อมผมก็ขออนุญาต 
    เรียนเชิญท่านสมพงษ์  ใจโชติ  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี   
    ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  เรียนเชิญครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ผมก็ขอเปิดการประชุมครับ 
(ประธานสภาฯ)   
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
    วันนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีก็ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 -2570  เพ่ือขอความเห็นชอบจากสมาชิกสภาของ 
  ต าบลใจดีเรา  ในร่างของแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมก็ขอไปสู่ระเบียบวาระท่ี 2 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ตามที่ได้แจกส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัย 
(ประธานสภาฯ)   สามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565  เมื่อวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2565 
  ซึ่งได้ผ่านการตรวจรายงานการประชุมจากคณะกรรมการตรวจรายงานการ 
  ประชุม  เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2565  แล้ว  ขอให้สมาชิกสภาองค์การ 
  บริหารส่วนต าบลใจดีทุกท่านได้ตรวจดู  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้ง 
  นี้หรือไม่  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุม  ตอนนี้ก็ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจ 
  ดูถ้ามีข้อบกพร่อง ควรแก้ไขข้อความใด ก็ขอให้ท่านสมาชิกได้อภิปราย ถ้าไม่มีผมก็จะ 
  ขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  เมื่อวันที่ 
   4  กุมภาพันธ์  2565  โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม   มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 
    - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
  - 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ 5.1  พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขอเชิญท่านเลขานุการ 
(ประธานสภาฯ) สภา อบต.ใจดีครับ 
นายธิเดช  เจริญศรีเมือง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามที่ทางคณะ 
(เลขานุการสภาฯ) ผู้บริหารได้ยื่นญัตติเรื่องของการท าแผนพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สืบเนื่องก็ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  
ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีก็ได้ขออนุมัตินายอ าเภอขุขันธ์  เรื่องการขยาย
เวลาในการจัดท าแผนเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดในพ้ืนที่ต าบลใจดี  ก็มีความรุ่นแรง
ประกอบกับการท าเอกสาร  โครงการค่อนข้างที่จะเยอะ ซึ่งได้มอบให้ทางกองช่างลง
ไปพื้นที่ส ารวจจัดท าประมาณการให้ทางเจ้าหน้าที่ก็คือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพ่ือที่จะได้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีต่อไป  ที่ผ่านมาคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนรวมทั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนต าบลใจดีก็ได้มีการพิจารณา
ในเบื้องต้นก่อนที่จะเสนอทางท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือขอความ
เห็นชอบต่อไป ก็ขอเรียนเชิญทางนักวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจงรายละเอียด
ต่อทางสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป  ขอบคุณครับ 

 



 3 

นายสมพงษ์  ใจโชติ เรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส. ธรรญชนก  ทองมนต์ เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ท่านคณะผู้บริหาร  ท่านนายก   
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ท่านรองนายก ท่านเลขานุการนายก  ท่านเลขานุการสภา และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลใจดีผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสาวธรรญชนก ทองมนต์  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ขออนุญาตน าเรียนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี พ.ศ. 2566 - 2570 ตามระเบียบที่ทางท่าน
เลขานุการสภาได้ชี้แจงไปแล้วว่า เราก็ต้องจัดท าแผนท้องถิ่นซึ่งมีระยะเวลา 5  ป ี
พ.ศ. 2566 – 2570  และได้ด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ 
มท 0810.3/ว7467  ลงวันที่ 14  ธันวาคม  2563  เรื่องแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งแผนได้
ด าเนินการตามขั้นตอนทั้ง 3  ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะค่ะ ปัจจุบันนี้ในวันนี้ก็จะเป็น
ขั้นตอนที่ 4 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงจะพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  ซึ่งทาง อบต.ก็ได้ขอขยายเวลาไว้วันนี้เป็นวัน
สุดท้ายต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม  2565  เนื่องจากว่าทาง
ท่านนายอ าเภอได้อนุมัติขยายแผนได้ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2565  เท่านั้น ก็เลยน า
เรียนร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  เสนอต่อสภาได้พิจารณาเห็นชอบ  
ซึ่งเอกสารได้มอบให้ทุกท่านแล้ว มีทั้งหมด 4  ส่วนด้วยกัน  องค์ประกอบของแผนร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะมีทั้งหมด 4  ส่วน  วิเคราะห์ได้จัดท า 2  ส่วนแยก  เนื่องจากว่า
เป็นเล่มใหญ่ เล่มที่ 1  ที่เขียนหมายเลข 1  ไว้ ส่วนที่ 1  เป็นสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐาน ที่เป็นปัจจุบัน  ประกอบไปด้วย ด้านกายภาพก็จะมีที่ตั้งของหมู่บ้านมีแผนที่
ประกอบ  องค์ประกอบต่อไปก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศ  ท่านก็คงจะได้ดูมาก่อน
ล่วงหน้าแล้ว  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะน าไปใช้ประโยชน์หลายๆส่วนด้วยกัน  นอกจาก 
อบต.แล้วมีหน่วยงานอื่นที่จะขอข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้วย  องค์ประกอบที่ 3  ก็จะ
เป็นลักษณะภูมิอากาศ  หากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้นะค่ะ  ส่วนที่ 4  
ก็จะเป็นลักษณะของดิน  อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกายภาพตามข้อมูลพื้นฐานแรก  ก็จะ
เห็นได้ว่าลักษณะพื้นฐานทั่วไปในเรื่องของจ านวนหมู่บ้าน  จ านวนประชากร  และมี
สภาพทางสังคม  ด้านที่ 2  จะเป็นด้านการเมืองการปกครอง  องค์ประกอบที่ส าคัญก็
คือเขตการปกครอง  อยู่หน้าที่ 11  ประกอบไปด้วยกี่หมู่บ้าน  ท่านใดเป็นผู้ใหญ่บ้าน  
ท่านใดเป็นผู้ปกครองท้องที่  ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลการเลือกตั้ง  จะเป็นการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ได้
ท าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน  2564  ถัดมาหน้าที่ 13 ก็จะเป็นเรื่อง
ของประชากร  จะได้ข้อมูลจาก จปฐ  ก็จะแยกชาย – หญิง เป็นจ านวนประชากรใน
พ้ืนที่  จ านวน  4,945  คน  และจ านวนครัวเรือน  1,339  ครัวเรือน  และก็มี
ประชากรที่เป็นช่วงอายุ   ถดัมาก็เป็นสภาพทางสังคม  แบ่งเป็นการศึกษาก็เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  มีสภาเด็กและเยาวชน  และมีเรื่องของ
โรงเรียนที่สังกัด สพฐ. เป็นจ านวนเด็กล่าสุดในการเรียน เป็นภาคเรียนที่ 2/2564 
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สภาพทางสังคมเรื่องที่ 2  จะเป็นเรื่องของสาธารณสุข  ประกอบด้วย  กองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติต าบลใจดี  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลใจดี  
ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของอาชญากรรม  เรื่องของยาเสพติด ที่เราจะต้องมีข้อมูลในแผน
เรื่องของการสังคมสังเคราะห์ ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีนั้น  มีการช่วยเหลือ
เรื่องสังคมสงเคราะห์อย่างไรบ้าง  ถัดมาจะเป็นระบบบริการพื้นฐาน จะมีการคมนาคม
ขนส่ง  การไฟฟ้า  การประปา  ก็จะแยกระบบข้อมูลประปา  อันนี้เป็นข้อมูลของกอง
ช่าง  ประปาในพ้ืนที่เรามีก่ีหมู่บ้าน  ใช้ระบบใดบ้าง  เรื่องของโทรศัพท์  และระบบ
ขนส่งโลจิสติกส์  ถัดมาก็จะเป็นระบบเศรษฐกิจ  หน้า  20  ก็จะเป็นเรื่องของ
การเกษตร  ข้อมูลนี้ก็จะได้มาจาก จปฐ. ปี 2564 มีรายงานสรุปยอดผู้ปลูกข้าวเจ้า
ได้รับข้อมูลมาจากเกษตรอ าเภอ  ก็จะแยกมาเป็นสรุปยอดผู้ปลูกข้าว  ผู้ปลูกมัน
ส าปะหลังโรงงาน ที่ท่านได้ขึ้นทะเบียนไว้ในปี 2564  และสรุปยอดผู้ปลูกยางพารา  
ถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการประมง  ส่วนใหญ่ก็จะจับปลาจากแหล่งธรรมชาติต่างๆ 
การปศุสัตว์  การบริการในพื้นที่  มีการประกอบกิจการร้านค้าในพ้ืนที่เท่าไหร่  ข้อมูล
มาจากกองคลัง  จากการจัดเก็บรายได้  การท่องเที่ยว  การอุตสาหกรรม  การ
พาณิชย์และกลุ่มอาชีพ เป็นข้อมูลที่ท่านส่งมาแต่ละหมู่มีกลุ่มอาชีพอะไรบ้าง  ด้าน
แรงงาน  อันนี้ก็คือระบบเศรษฐกิจในพ้ืนที่  ถัดมาก็ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม  
การนับถือศาสนา  ประเพณีและงานประจ าปี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ก็น ามาจากข้อมูล
แผนหมู่บ้าน  สินค้า OTOP  สินคา้พ้ืนเมืองและของที่ระลึก ต่อไปหน้าที่ 26  
ทรัพยากรธรรมชาติ จะมีองค์ประกอบคือ  น้ า  ปา่ไม้  ภูเขา  คือหลัก
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น้ าก็จะมีระบบแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร  น าหลักฐานจากโฉนดที่สาธารณประโยชน์ที่มีใน อบต.  ในโฉนดนั้นก็
จะระบุว่ามีหนองน้ าอะไรบ้าง  ตั้งอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่ เนื้อที่เท่าไหร่  กี่ตารางวา หนอง
ละลมใหญใ่นโฉนดตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ในหนังสือที่ นสล.  จะมีหนองตาคง  หนองหัว
สะพานและหนองจิก  

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์ ขออนุญาตท่านประธานสภาที่เคารพครับ   ขออนุญาตท่านนักวิเคราะห์นโยบายและ 
(นายก อบต.ใจดี) แผน เรียนท่านประธานสภา  ท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้  กรุณาเปิด

กลับมาหน้าที่ 24  ผมไม่เข้าใจในช่วงที่ประชุมคณะอนุกรรมการ ผมกักตัวเนื่องจาก
ติดโควิดอยู่ไม่ได้เข้าประชุม  ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับข้อ 2 ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลใจดีไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาธรรมชาติ บริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น  อันนี้ขอเพ่ิมเติมได้ไหมครับ  เพราะว่ามีกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลา  ซึ่งจดทะเบียนกับเกษตรอ าเภอคือกลุ่มผู้ใหญ่ธนันพร บ้าน
ใจดี  ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเข้ามาเพ่ือเป็นกลุ่มอาชีพทาง อบต.  เพ่ือเข้าสู่กระบวนการของ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ผมได้ด าเนินการจัดท าระบบประมงอย่างเต็ม
รูปแบบ  พ้ืนที่จ านวน  4  ไร่ ขอเพ่ิมตรงนี้ได้ไหม   และปศุสัตว์มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
มีกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านล าภู  บ้านใจดี  ประมาณ 9  หมู่บ้าน  จ านวน 9  กลุ่มขอเพ่ิม
ตรงนี้ได้ไหม   ตอนนี้เขารายงานเข้ามาแล้ววิสาหกิจชุมชนที่จะเข้ามาสู่กระบวนการ
ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  
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น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์ ก็จะเป็นข้อมูลที่เพ่ิมเติมล่าสุด  ก็ขอขอบคุณท่านนายกนะค่ะ  ในส่วนข้อมูลตรงนี้ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นของแผนหมู่บ้าน  ก็จะได้เพ่ิมเข้าไปในส่วนของประมงและปศุสัตว์ 

ต่อไปก็เป็นป่าไม้  ก็เป็นเอกสารของทางราชการว่าป่าไม้ในพื้นที่ตั้งอยู่หมู่ไหนบ้าง มี
เนื้องที่เท่าไหร่ ถัดมาก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติ  อันนี้ก็คือส่วนที่ 1  ของแผนอันนี้ก็
เป็นข้อมูลของ อบต.และเป็นข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
ด้วย  ขออนุญาตไปส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  จะมี 4 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกก็จะ
เป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  พ.ศ. 2561 – 2580  ยุทธศาตร์ชาติก็จะมีทั้งหมด 6 
ยุทธศาสตร์  เรื่องของวิสัยทัศน์ประเทศไทย  เรื่องของประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ  ก็จะ 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
2. ยุทธศาสตร์ชาติความสามารถในการแข่งขัน   
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
องค์ประกอบของแผน 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ที่ปรากฎในแผนจะ
เป็นฉบับที่ 12 แต่ปัจจุบันก าลังท าร่างฉบับที่ 13  อยู่ยังไม่ได้ประกาศใช้   
ข้อ 3  ก็จะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาระดับภาคและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาระดับภาค  ภูมิภาคของเราก็จะเป็นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ก็จะอยู่หน้า 58 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ก็จะพัฒนาอีสานสู่มิติ
ใหม่ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง  รายละเอียดก็มีทั้ง
วัตถุประสงค์  เป้าหมายและตัวชี้วัด  ในส่วนของจังหวัดศรีสะเกษจะอยู่ในกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตอนล่าง 2  จะมีอยู่ 4  จังหวัด  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
อ านาจเจริญ  ยโสธร ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นการ
ทบทวนฉบับปี 2563 ก็จะมีข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มจังหวัด วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 
“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ  
การค้าชายแดนใต้  มาตรฐานสากล”  ถัดมาก็จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ
จังหวัดศรีสะเกษจะอยู่หน้าที่ 63 “ดินแดนเกษตรปลอดภัย  การค้าและการท่องเที่ยว
ครบวงจร”  ก็จะประกอบไปด้วยพันธกิจ  เป้าประสงค์ของจังหวัด ประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด ก็จะมี 5 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ยุทธศาสตร์แรก  การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ีงตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการในภาครัฐ  และธรรมาภิบาล 
องค์ประกอบตัวที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดศรีสะเกษ ก็คือ อบจ. อบต.เทศบาลในเขตจังหวัดทั้งหมด ได้น ามารวบรวมกัน
และจัดท าวิสัยทัศน์ออกมาในเขตจังหวัด “สร้างสังคมมีสุข  ส่งเสริมการค้าชายแดน
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และการท่องเที่ยว  พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน” มีทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์
ด้วยกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การส่งเสริมการท่องเที่ยว  และการพาณิชย์การค้าชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาองค์กร 
ซึ่งตัวนี้จะเป็นความสัมพันธ์แผนระดับมหภาค  ถัดมาหน้า 67  ก็จะเป็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลใจดีเรา วิสัยทัศน์ “พัฒนาคุณภาพชีวิตดี  มี
คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีทั้งสิ้น 6 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ศาสนา  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ก็จะปรากฎ
ตัวชี้วัด  เป้าหมาย กลยุทธ  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  การเชื่อมโยงตามแผนผังที่ปรากฎ
ตามเอกสารหน้า 72 – 74  โครงการกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ท้องถิ่นก็จะต้อง
เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับภาคลงมาถึงระดับท้องถิ่น   มาท่ีแผนเล่มที่ 2  จะเป็นส่วนที่ 3  
และส่วนที่ 4   ส่วนที่ 3  เป็นการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ ก็จะเป็นการ
น าโครงการต่างๆที่ท่านได้เสนอมา ของการประชุมครั้งแรกของคณะพัฒนาแผน
ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ  การประชุมของคณะกรรมการสนับสนุน   วันนี้ก็จะเป็น
ขั้นตอนที่ 4 ขอความเห็นชอบของสภาโดยแยกออกมาเป็นตามแบบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ก็จะมีตั้งแต่ ผ.02  แยกแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง 6  
ยุทธศาสตร์ที่เราก าหนดไว้ 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขออนุญาตท่านประธานสภา  ก็อยากให้พวกเราเปิดทีละหน้าๆไป มีอะไรเปลี่ยนแปลง 
(นายก อบต.ใจดี)   แก้ไขก็ค่อยว่ากัน ถ้าให้อ่านก็จะอยากเพราะเราได้แจกให้ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ 
    ทุกท่านไปศึกษาล่วงหน้ามาแล้ว 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขอบคุณท่านนายกค่ะ  ยุทธศาสตร์ที่ 1   ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตัว 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) นี้จะมีท้ังสิ้น 7  แผนงานด้วยกัน  หน้า 83  จะเป็นแผนงานงบกลาง  ก็จะระบุไว้มี 
    โครงการอะไรบ้าง จ านวน 25  โครงการ หน้า 84  เป็นแผนงานการศึกษา เป็นการ 
    สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  จากหน้า 84 – 88   รวม 

19  โครงการ  ทั้ง 5  ปีที่เราลงไว้  มีทั้งโครงการ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  รวมทั้ง 
ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ และหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น  
ต่อมาหน้า 89  เป็นแผนงานสาธารณสุข  เป็นการดูแลเรื่องของสุขภาพและการ 
สาธารณสุขในพ้ืนที่มีท้ังสิ้น  13  โครงการ  โครงการเหล่านี้เป็นโครงการเกี่ยวกับการ 
พัฒนาจะไม่เกี่ยวกับงบรายจ่ายประจ า หรือค่าวัสดุ สาธารณูปโภคต่างๆ  จะเป็นงบที่ 
ใช้ในการพัฒนาและมีผลต่อการบริการสาธารณะ ต่อมาแผนงานสังคมสงเคราะห์  จะ 
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เป็นการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ คนพิการ  ผู้สูงอายุ  การเข้าบริการทางการแพทย์ 
ถึงหน้า 94  จ านวน  6  โครงการ  ถัดมา  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
เป็นการส่งเสริมอาชีพในหมู่บ้านทั้ง  11  หมู่บ้าน  การจัดการเรื่องเศรษฐกิจชุมชน  
เช่น  การท าเกวียนน้อย    สนับสนุนกลุ่มสตรี  สนับสนุนกลุ่มอาชีพคนพิการ  
ผู้สูงอายุ  กลุ่มทอผ้าไหม  เรื่องของเด็กและเยาวชน  บทบาทสตรีต่างๆ รวมทั้งสิ้น  
23 โครงการ  ต่อมาเป็นแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  อันนี้ก็จะ
เป็นเรื่องส่งเสริมกีฬา  จ านวน  6  โครงการ  เป็นเรื่องส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด  ใน
ต าบลเองและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมในระดับต่างๆ  ต่อไปเป็นแผนงานการเกษตร  
รณรงค์เรื่องของการท าการเกษตร  เช่น  แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ  การอบรมปุ๋ย
ชีวภาพเกษตรอินทรีย์  การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ  เรื่องของ
เกษตรปลอดสารพิษ กลุ่มนาแปลงใหญ่ มีทั้งหมด 8  โครงการ  ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ 2 

นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  ขออนุญาตท่านประธานครับ   ผมขออนุญาตเพ่ิมเติม ยุทธศาสตร์ที่ 1  เราตั้ง 
(นายก อบต.ใจดี)   งบประมาณทุกปีงบประมาณจะสมดุล  แต่ละหมวดงานตั้งแต่ปี 66,67,68,69 และ 

70 เป็นงบประมาณที่ตั้งสมดุลไม่มีขาดดุลไม่มีเกินดุล เชิญต่อในยุทธศาสตร์ที่ 2 ครับ 
น.ส. ธรรญชนก  ทองมนต์ ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การให้บริการสาธารณะนั้น 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ก็จะมีอยู่ 3  ส่วนด้วยกัน ก็จะมีแผนงานเคหะและชุมชน  จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าและ 

ประปา ซึ่งในด้านนี้จะด าเนินการตามวิธีงบประมาณด้วยเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนและ 
งบประมาณ  เรื่องของไฟฟ้าจะอยู่ในแผนงานเคหะและชุมชน  เป็นเรื่องของการ 
อุดหนุนงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อ าเภอขุขันธ์  เป็นการสนับสนุน 
งบประมาณให้หน่วยงานอ่ืนจัดท าให้  เรื่องของไฟฟ้าบางอย่างเราจะไม่สามารถ 
ด าเนินการเองได้  ก็จะต้องสนับสนุนให้การไฟฟ้าด าเนินการให้  เริ่มตั้งแต่หน้า 103 
วิเคราะห์ก็ได้จัดท าเอกสารเป็นรายหมู่บ้าน  เริ่มตั้งแต่หมู่ที่ 1  หมู่ที่ 2  ก็ตาม 
รายละเอียดเลยนะค่ะ  จนถึงหมู่ที่ 11  ก็คาดว่าน่าจะครอบคลุม  ซึ่งต้องขอน าเรียน 
ไว้ก่อนว่า  โครงการที่ปรากฏในแผนนี่คือแผนแม่บทตัวแรกแค่นั้นเอง ถ้าจะมีการ 
เพ่ิมเติมที่จะท าแผนงานของแต่ละปี  ก็จะเห็นได้ว่าเราจะใส่ไว้ทุกปี ตั้งแต่ปี 2566 –  
2570  ด้วยสถานการณ์คลัง  การจัดท างบประมาณต่างๆ  ก็จะต้องจัดท าตาม 
งบประมาณท่ีเรามีอยู่  ส่วนที่เราจัดท าไม่ได้ก็จะขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก 
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ตั้งไว้ตามรายละเอียดที่ปรากฏ มีทั้ง 11 หมู่บ้าน  เรื่องของ 
การอุดหนุนไฟฟ้าตั้งแต่หมู่ 1 – 11 มีเพ่ิมเข้ามาตัวสุดท้ายหน้า 125  เป็นเรื่องของ 
กองการศึกษา 

นายนิล  ชาญพินิจ  ขออนุญาตท่านประธานสภาครับ  เอาไปแต่ละหมู่  ทางหมู่ 1  มีความจ าเป็นอะไร 
(รองนายก อบต.ใจดี)  ไหม ให้ท่านเสนอเพ่ิมเติมได้ไหมหรืออย่างไร  ท่านดูรายละเอียดในแผนงานตรงนี้  ก็ดู 
    ถึงความจ าเป็นแต่ละหมู่เลย  
น.ส. ธรรญชนก  ทองมนต์ ขออนุญาตน าเรียนนะค่ะ  ในส่วนของขั้นตอนตรงนี้จะเป็นขั้นตอนที่ 4  แล้วนะค่ะ   
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ขอความเห็นชอบตามร่างที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ประชุมมา 3 คณะแล้ว 

ถ้าหากเรามีการเพ่ิมเติม มันจะท าให้ไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ทาง
 กระทรวงมหาดไทยก าหนด  ซึ่งโครงการเหล่านี้ได้รับการพิจารณามาตั้งแต่ต้นแล้ว 

  แต่ละคณะได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว  ก็อย่างที่น าเรียนเรื่องของโครงการถ้าไม่มีในนี้ 
ก็สามารถที่จะเพ่ิมเติมได้  เพราะเราก็จะมีการเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงทุกปี  แผนไม่ได้ใช้ 
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เล่มนี้ไปตลอดถ้าเราท าครบตามท่ีอยู่ในแผนแล้ว ก็สามารถที่จะเพ่ิมเติมได้ทุกปีค่ะ  
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผ่านในเรื่องไฟฟ้าไปเลยครับ เพราะเราได้ผ่าน 
(ประธานสภาฯ)   คณะกรรมการมา 3 คณะแล้วครับ  
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขอบคุณค่ะ  ต่อไปหน้าที่ 126  เป็นแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  อันนี้ก็จะ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) เป็นเรื่องของถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง และเกี่ยวกับการประปา  และ 
    โครงสร้างต่างๆ ที่ อบต.ด าเนินการเอง ทางวิเคราะห์ก็ได้ท าเอกสารจัดเรียงเป็น 
    หมู่บ้านให้กับท่านแล้ว  ก็อย่างที่ตกลงกันไว้ว่าจะไล่เรียงตามหน้า  เพราะว่าโครงการ 
    แต่ละโครงการก็ได้ประชุมมาแล้วทางตัวแทนของท่านเองก็ได้ตรวจสอบแล้วก่อนหน้า 
    นั้น อันนี้ก็ได้จัดเรียงล าดับมาให้ท่าน หมู่นี้มีโครงการไหนบ้าง ซึ่งโครงการเหล่านี้ยังมี 

   อีกส่วนหนึ่งที่มาจากแผนหมู่บ้าน  มีโครงการไหนบ้างที่ปรากฎในช่วงนี้  ตั้งแต่หน้า 
126 ไปก็จะปรากฏในแผนหมู่บ้านอีก ผ.02/1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
ก็จะมีถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนลูกรัง  ถนนดิน  ท่อลอดเหลี่ยม  ท่อสะพาน  
จะเห็นว่าโครงการเราตั้งไว้ทั้ง 5  ปี  เนื่องจากว่างบประมาณเราไม่เพียงพอ ปี 2566  
เราอาจจะท าไม่ได้หมด  ก็ไปท าต่อเนื่องไป ถัดไปอันนี้ก็คือจุดมุ่งหมายของแผน ที่ท า 
มาเพ่ือให้สมดุลกับงบประมาณท่ีมีอยู่และศักยภาพที่เราจะของบสนับสนุนมาได้  ก็จะ 
เห็นว่าครอบคลุมตั้งแต่ถนน  สะพาน  เรื่องของอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะอยู่ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ประปาหมู่บ้าน  โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน  การ
ติดตั้งโคมไฟส่องพลังงานแสงอาทิตย์  ก็อยู่ในแผนงานนี้ มีทั้งหมด 156  โครงการ  
วงเงินทั้งหมดนี้  156 โครงการ  66,257,681 บาท ถัดมาจะเป็นแผนงาน
การเกษตร ก็จะเป็นเรื่องการเจาะบ่อบาดาล  เท่าที่วิเคราะห์ได้ดูจากแผนหมู่บ้าน  จะ
มีเรื่องของการขุดบ่อบาดาล  เพ่ือการประปา  เพ่ือการเกษตรทุกหมู่บ้านเลย  มีหลาย
ท่านเคยสอบถามเรื่องของเป้าหมายลึก 40  เมตร  ทางกองช่างเป็นผู้พิจารณามาให้  
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่แต่ละท่ี  บางแห่งก็เจาะไม่ถึง  เจาะอาจจะไม่ถึง  40  
เมตร  เรื่องของการซ่อม  ล้าง บ่อบาดาล  ในส่วนของแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา  
ถ้ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้  เพราะกองช่างก็อยู่ในนี้ค่ะ   

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(ประธานสภาฯ)   เห็นควรให้แกไ้ขในส่วนตัวงบประมาณ  ความสั้น  ความยาว  ก็สามารถท่ีจะอภิปราย 
    ได้ เรียนเชิญครับ   
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  เรียนท่านประธานสภา  ผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และทาง 
(ส.อบต. ม.9)   เจ้าหน้าที่ อบต.ใจดีทุกท่าน  กระผมนายนิสิต  ไชยศรีษะ  สมาชิกสภา อบต.ใจดี หมู่ 
    ที่ 9  จะขอน าเรียนเกี่ยวกับโครงการ  ทางหมู่ 9  ก็ได้เสนอโครงการแล้วก็ดูโครงการ 
    ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  5  ปี  (พ.ศ. 2566 - 2570)  ซึ่งของหมู่ 9  ก็ตกหล่นไป 1  

โครงการ  เพราะว่าตามท่ีดูจากแผนหมู่บ้านแผนชุมชน  ก็ตกไป 1 โครงการ  เป็น 
โครงการที่ 4  เป็นแผนจากโครงการชุมชนก็คือวางท่อระบายน้ าพร้อมเททับ  อันนี้ก็ 
จะตกไป ก็จะน าเรียนไปเพ่ิมเติมไม่ได้ตามที่เจ้าหน้าที่ได้น าเรียน เพราะไปถึง 
กระบวนการในขั้นที่ 4  คือกระบวนการการที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงสามารถเพ่ิมเติมแผนได้ทุกปี ผมก็ 
อยากจะน าเรียนเสนอตรงนี้ว่า ก็สามารถจะเพ่ิมเติมได้ใช่ไหมครับ ซึ่งอยู่ในล าดับที่ 4 
อยู่ในแผนชุมชน ตามจริงอยู่ในแผน 5 ปี ก็มีอยู่  ก็อยากจะน าเรียนตรงนี้ ไปยังท่าน 
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ประธานสภาให้สภาพิจารณาดูสามารถเพ่ิมเติมได้ไหมในการพิจารณาเห็นชอบในการ 
ประชุมคราวนี้  ก็น าเรียนแค่นี้  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงรายละเอียดตรงนี้ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ส าหรับการเพิ่มเติมอย่างที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา  การเพ่ิมเติมกระบวนการเริ่ม 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ตั้งแต่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่างแผนขึ้นมาใหม่  ก็เริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมดก็ 
    คือประชุมคณะพัฒนร่วมกับประชาคมระดับต าบล ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 
    จัดท าร่างแผน  ประชุมคณะพัฒนาแล้วก็เข้าสภาอีกครั้งหนึ่ง การเพ่ิมเติมก็จะมีว่า 

เพ่ิมเติมทุกปีเพ่ือที่เราจะได้รวบรวมทุกหมู่บ้านไปพร้อมๆกันแต่ถ้าหมู่บ้านมีความ 
ประสงค์จะเพ่ิมเติมเราก็จะต้องมีการประชุมตามขั้นตอนจัดท าแผนเพิ่มเติม 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญท่านสมาชิกหมู่ท่ี 9   
(ประธานสภาฯ) 
นายนิสิต  ไชยศรีษะ  ขออนุญาตอีกครั้ง ก็ไม่เป็นไร  ถ้าผ่านกระบวนการตรงนี้ไปแล้ว รอปีหน้าก็ได้  
(ส.อบต. ม.9)   เพราะว่าตอนแรกก็เข้าใจว่าในส่วนที่อยู่ในแผนชุมชน  อาจจะดึงเข้ามาหมดในแผน 
    ของท้องถิ่น 5 ปี ก็ไม่เป็นไรรอปีหน้าต้องขอขอบคุณครับ  สวัสดีครับ  
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็รอเพ่ิมเติมปีหน้าแล้วกันครับ  เรียนเชิญท่านสมาชิกหมู่ที่ 8   
(ประธานสภาฯ) 
นายบรรลือ  ศิริจันทร์  เรียนท่านประธาน  ท่านนายก สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 
(ส.อบต. ม.8)   ผมนายบรรลือ  ศิริจันทร์  สมาชิกหมู่ท่ี 8 อยากสอบถามถนนคอนกรีตสายกลาง 
    หมู่บ้าน พอดีถนนเก่าเป็นคอนกรีตอยู่แล้วจะเททับได้ไหมครับ ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญท่านนายกชี้แจงครับที่สมาชิกได้สอบถาม  เรียนเชิญหัวหน้าส่วนโยธา 
(ประธานสภาฯ) 
นายสัมพันธ์  บุญเย็น  เรียนท่านประธาน  คณะผู้บริหาร  และสมาชิกทุกท่าน  ตามที่สมาชิกหมู่ที่ 8  ว่า 
(นายช่างโยธาอาวุโส)  ถนน คสล. เส้นสายกลางหมู่บ้านก็คือจากลาดยางผ่านหมู่บ้านใช่ไหมครับ  โครงการ 
    ตัวนี้ถ้าจะมีการเททับก็ท าได้อยู่ครับ  แต่ต้องมีอยู่ในแผนจากเส้นไหนถึงเส้นไหน  ก็ 
    สามารถเททับได้หมดครับ เป็นเส้นที่ผิวจราจรไม่ค่อยดี เราก็ท าเสนอเข้าสภาหรือ 
    ข้อบัญญัติ  ขอท าถนนคอนกรีตเส้นนี้ๆ ซึ่งเป็นการเททับผิวเดิมเป็นอย่างนี้ ช่างก็จะ 
    ออกส ารวจให้ครับก็จะได้น าเข้าประชุมสภาอีกทีหนึ่งครับ  
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตตอบในส่วนของหมู่ 8  ที่ท่านสมาชิกหมู่ท่ี 8  ท่านได้สอบถามมาเรื่องของ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) การปูลาดยางทับซึ่งโครงการตอนนี้ยังไม่ถึงอยู่หน้า 182  ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเส้นทางนี้ 
    หรือเปล่า โครงการถนนลาดยาง(AC) ปูทับคอนกรีตเดิมสายลาดยางใจดี –อังกุล –โคก 
    มะเขือ – สี่แยกตาสุ  จ านวนเงินงบประมาณ 2,000,000 บาท จะเป็นงบประมาณท่ี 
    เกินศักยภาพ  เนื่องจากว่าโครงการที่เกินศักยภาพจะต้องเป็นโครงการที่เชื่อมระหว่าง 
    หมู่บ้าน ถึงเข้ากับเงื่อนไขในการของบประมาณค่ะ  
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นายสมพงษ์  ใจโชติ  แล้วที่บางโครงการเขียนไว้  บางโครงการความยาวอาจจะไม่ตรง อย่างตาสุคลอง 
(ประธานสภาฯ)   หนองหว้า  ตาซอล โครงการก่อสร้างคอนกรีตหมู่ที่ 6 ความกว้าง 2.50 เมตร  ความ 
    ยาว  50  เมตร  แต่ในเนื้อที่จริงๆ อาจจะเป็นร้อยกว่าเมตร ไม่ตรงกันที่เราจะสร้าง 
    จริงๆ เวลาท าไปมันจะมีปัญหาไหมครับ 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตน าเรียนโครงการสายหนองหว้า ตาซอล  ซึ่งโครงการนี้ทางกองช่างได้ 
    ประสานกับทางตัวแทนหมู่บ้านทางท่านสมาชิกโดยช่างขวัญชัย ท่านก็จะออกส ารวจ 
    ก่อนที่จะท าประมาณการ รายละเอียดงบประมาณข้ึนมาท่านก็ออกส ารวจอยู่แล้วใช่ 
    ไหมค่ะ ก็ประสานกับตัวแทนหมู่บ้านอยู่ตรงนี้เป็นข้อมูลจากกองช่างที่ได้ส ารวจแล้วก ็
    ประมาณการมาค่ะ  ตามหลักวิชาของทางช่างเขา   
นายสมพงษ์  ใจโชติ  ที่ผมสอบถามถ้าในแผนมีความยาวที่ 50  เมตร  เวลาท าจริงๆอาจจะเป็น 100 กว่า 
(ประธานสภาฯ)   เมตร คือเนื้อที่ไม่ตรงกัน  จะผิดระเบียบอะไรไหมครับ  
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ต้องขอน าเรียนว่าในแผน 50  เมตร  แต่ไปท าจริง 100 เมตร ผิดนะค่ะ เพราะว่าไม่ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) เป็นไม่ตามข้อมูลสภาพพ้ืนที่จริง ก็ถือว่าผิดเพราะงบประมาณท่ีตั้งไว้ ก็ตั้งเพียง 50 

เมตร  แต่ว่าถ้าท าจริง 100  เมตร  ก็ไม่สามารถที่จะท าได้ ก็ต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณ 
งานและราคากลางใหม่  ถึงจะด าเนินการจัดท างบประมาณได้ค่ะ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เรียนเชิญท่านกฤษณพงศ์  ค าศรี 
(ประธานสภาฯ)   ครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนท่านประธานที่เคารพ    สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  และท่านนายก  ท่านคณะ 
(ส.อบต. ม.11)   ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนทุกส่วน  ผมนายกฤษณพงศ์  ค าศรี  สมาชิกหมู่ท่ี 11  ผมมี 
    เรื่องน าเรียนสอบถามในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและ 
    การโยธา  หน้า 148  ครับ ล าดับที่ 149  ติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 

วัตต์  ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ท่านจะด าเนินการเป็นหมู่หรือเป็นภาพรวม ผมขอ 
น าเรียนสอบถามตรงนี้ขอบคุณครับ 

น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขออนุญาตอีกครั้ง  โครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่เรารู้จัก 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) กันเรื่องของโซล่าเซลล์  อันนี้จะเป็นเรื่องการติดตั้งพร้อมอุปกรณ์  นั้นหมายความว่า  

ถ้าจะติดตั้งพร้อมเสา  ทั้งโคม  การติดตั้งจะมีอยู่ 2  แบบ  ติดตั้งแบบเสาหรือติดตั้ง 
แบบสายดับที่เรารู้จัก จะแยกตามวิธีงบประมาณ  ติดตั้งโคมไฟนี้เป็นทั้งชุด  ที่เราตั้งไว้ 
ในแผนก็คือประมาณการไว้  เราจะติดตั้งได้ปีละ 1 จุด  ในจุดที่เสี่ยงหรือตั้งไว้ 11 
ชุดๆในจุดที่เสี่ยง ซึ่งชุดนี้ก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งว่า บริเวณไหนที่เราจะสามารถติด 
ได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะต้องดูงบประมาณท่ีเรามีอยู่  และในส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือไฟ 
สาธารณะ  ไฟส่องสว่างตัวนี้เราติดเฉพาะโคม  อันนี้เป็นวัสดุที่จะไม่ปรากฏในแผน 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณทางท่านเจ้าหน้าที่ก็ได้ชี้แจง  ตามท่ีท่านสมาชิกได้สอบถาม  มีสมาชิกท่านใด 
(ประธานสภาฯ)   อยากสอบถามเก่ียวกับแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาอีกหรือไม่  เรียนเชิญท่าน 
    พัด  หงส์โสภา 
นายพัด  หงส์โสภา  เรียนท่านประธานที่เคารพ  และท่านผู้บริหาร  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผม 
(ส.อบต. ม.7)   นายพัด  หงษ์โสภา  สมาชิกหมู่ท่ี 7  ครับ  ผมอยากสอบถามทางกองช่าง  ที่หมู่บ้าน 
    อ่ืนๆเขามีถนนคอนกรีตหมดแต่บ้านผมยังมีถนนดิน อยากจะท าถนนดินและซ่อมแซม 
    น้ าประปา เพราะประปากี่ปีแล้วยังไม่ได้ใช้ อยากให้ท่านชี้แจงว่าขัดข้องเรื่องอะไรครับ 

ขอบคุณครับ 
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นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญหัวหน้าส่วนโยธาครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายสัมพันธ์  บุญเย็น  เรียนท่านประธานสภา  สมาชิก คณะผู้บริหาร  การที่สมาชิกหมู่ท่ี 7  ได้สอบถาม 
(นายช่างโยธาอาวุโส)  เรื่องประปา  ประปาตัวเดิมไม่น่าจะใช้ได้แล้ว  คือน้ าเหลือที่อยู่ป่าช้า  แล้วเรามีการ 
    เจาะใหม่ไปทางปู่ตา  เราก็ได้ท าหอถังซัมเมริส์อะไรเสร็จ  น่าจะติดตั้งเสร็จแล้ว  แล้ว 
    ตอนนี้เราได้ใช้อะไรหรือยัง  ยังไม่ได้มีการต่อระบบ แต่น้ าก็ยังออกดีอยู่  ก็คือขาดตัว 
    เดียวยังไม่ได้ต่อระบบเข้าไปถังที่เราสร้างเสร็จแล้วครับ   
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธาน  สมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ  ในเรื่องของ 2  เรื่องนี้ก็ 
(นายก อบต.ใจดี)   คือ  โคมไฟที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้สอบถาม  ก็คือตัวอย่างที่เราได้รับมาขอไว้ 
    ประมาณ 8  ปี  อบต.ถึงมาติดให้จากแยก รพ.สต.ไป  ที่ผมขอขอตั้งแต่บ้านผอ. 
    บรรลือ  ผอ.สมเดช  ไปจนถึงแยกพะเยียว  แต่เขาให้มาแค่นั้น  มันเป็นโครงการที่เกิน 
    ศักยภาพ  ต้องประสานกับ  อบจ.เพราะเป็นเส้นทางของเขา  ส าหรับของที่เราท านี้ 

อยู่เป็นจุดภายในหมู่บ้านเหมือนที่ท่านวิเคราะห์ว่า  มันจะเป็นจุดเสี่ยงอะไรต่างๆใน 
อนาคต  จะต้องมีไฟโซล่าเซลล์  เพ่ือประหยัดค่าไฟ  ปัจจุบันไฟที่เราส่องสว่างมีปัญหา 
เดี๋ยวก็ดับให้คุณทองแดงไปติดตั้ง ปล่อยระบบไฟให้คืนสองคืนก็ดับ  บ้านทะลอก 
บ้านตะแบงดับหมดเลย ก็ไม่รู้อันที่ช่างไปซื้ออุปกรณ์มาใหม่สดๆ  อุปกรณ์ต่างๆก็ยัง 
ดับอยู่  ไม่รู้เขาต่ออย่างไร  อันนี้จะรับไว้พิจารณา ทางเราในอนาคตเขาเรียกว่าความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะมีไฟส่องสว่าง มีวงจรปิดในการเข้าดูความปลอดภัย 
อะไรต่างๆ ขอรับไว้บางทีมันเกินศักยภาพเราก็จะขอไปฝั่งโน้น  แต่ถ้าเรามีเงินเราก็จะ 
ท าพอที่ทุนเรามี  ส าหรับเรื่องประปาศักยภาพของประปา  ตอนที่ผมได้เป็นนายก 
สมัยก่อนได้ขอแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ประปาครัวเรือนแบบบอลลูนที่ตั้งทุกหมู่บ้าน  
ไม่ได้เฉพาะแต่หมู่ 11  เนื่องจากมีอยู่แล้ว  อบต.สร้างให้นอกนั้นได้เกือบหมดทุกหมู่  
พอกลุ่มบาดาล 11  สร้างเสร็จส่งมอบให้ ที่นี้ทาง อบต.เราไม่มีเงินคือรับแต่อุปกรณ์ 
มาแต่ไม่มีงบประมาณมาบริหาร  อบต.บริหารไม่ได้ตอนนั้นท่านนายกวุฒิกรณ์ก็เลย 
มอบภารกิจไปให้กรรมการแต่ละหมู่บ้าน ก็มีการประชุมกันที่ อบต. ตั้งคณะกรรมการ 
บริหารประปา โดยการแนะน าจากท่านนิติกร ในการรับถ่ายโอนภารกิจจากบาดาล  
11  มาเป็น อบต.และจาก อบต.ไปเป็นกรรมการหมู่บ้านก็บริหารกันเองบางหมู่บ้านก็ 
เก็บ 5  บาท  6  บาท  พอมาได้ 2 ปี 3 ปี  ดูดไม่ได้  น้ าแห้งน้ าใต้ดินเราแห้ง คือ 
ระบบต าบลใจดีเราไม่มีธนาคารน้ าใต้ดิน จึงท าให้น้ าใต้ดินไม่ค่อยมี  น้ าตกมาก็ท้ิงไป   
ผมก็เลยท าโครงการนี้ เสนอไปยังจังหวัดไปอบรมมาด้วยกับท่าน ผอ.สมหวัง ครั้งแรก 
มาขอหลวงพ่อ  ธนาคารน้ าขุดไปลึกๆปรากฏว่ามีปัญหากับ อบต.ก็คือว่าขุดลึกเกิน 5  
เมตร  ต้องขออนุญาต อบต. บางที่ก็ขุดบางท่ีก็ไม่กล้าขุด ตอนนี้ก็ได้ข้างวัดกับน้องชาย 
ตรงโน้นชื่อตาหงา  ขุดไปได้ประมาณ 4  เมตรกว่า อบต.บอกว่าให้ท าเรื่องมาขอ 
อนุญาตก่อน จริงๆอยากขุดลึกๆ เพ่ือเก็บน้ าให้ได้เยอะ พอดีธนาคารใต้ดินท าได้ 2 –  
3 ที่  ผอ.สมหวังเขาขุดหมดเลย ก็เลยขอร้องทางส่วนช่างว่าท าเป็นไม่เห็นได้บ้างไหม  
ที่อยู่ทางทิศตะวันออกของ อบต.เรา ขุดเพ่ือเอาดินไปขายเก็บน้ าไว้ใช้ ผมเคยให้บ้าน 
ไทรมาขุดบ่อบาดาลเนื่องจากเป็นงบของผู้ใหญ่ธนันพร  ของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
ไม่มีน้ าให้ชาวบ้าน เมื่อปี 2560  น้ าแห้งหมดเลย  ก็เลยมาขุดใหม่ให้บ้านไทรมาขุด  
ขุดลึกขุด 4 เมตรก็ไม่มีน้ า มาเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ นา 4  ไร่ผมไม่เอาข้าว 
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เอาน้ า ตอนนี้ก าลังรายงานมาที่ อบต.เพื่อเป็นศูนย์สาธิตประมงน้ าจืดของศูนย์ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรของ อบต.เรา เมื่อประปาเป็นอย่างนี้เราก็มีการประชุม 
หลังจากนี้ ผมจะเรียกคณะกรรมการกิจการประปาทุกหมู่  ไม่รู้ว่าเงินเรามีเหลือบ้าง 
ไหม  ผมก็ยังไม่ได้ดูในเรื่องของประปา  ทุกที่มีปัญหา  หมู่ 10  ของท่านก านันขุดบ่อ 
มา 2  ครั้ง แต่ยังดูดน้ าไม่ได้ตอนนี้ เสียเงินไปเกือบ 50,000 บาท  แล้วตอนนี้ เขา 
บริหารจัดการเขามีเงินเก็บอยู่เป็นแสนเอามาแก้ไข 50,000 บาท  ก็ยังใช้การไม่ได้  
เลยให้หมู่ 1 กับหมู่ 11  ใช้ด้วยกัน ซึ่งพ่ีน้องบอกว่าคันบ้างอะไรบ้าง  ให้มีการกรอง  
มีปัญหาทุกที่ต้องขออภัย ประมาณกลางเดือนหน้าจะเรียกประชุมกัน ทุกหมู่บ้านที่มี 
ประปา ก็ชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อน  ขอบคุณครับ 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหารที่ได้แสดงข้อคิดเห็น  ก็ขอเชิญทางนักวิเคราะห์ชี้แจง 
(ประธานสภาฯ)   ยุทธศาสตร์ต่อไป  เชิญครับ 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ถัดมาเป็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ภายในชุมชน  เริ่มที่หน้า 153  จะมี 2 แผนงาน จะมีแผนงานการรักษาความสงบ 
    ภายใน กิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกให้แก่ 
    ประชาชนในช่วงสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เรื่องของการทบทวนการป้องกันและ 
    บรรเทาสาธารณภัย  ฝึกอบรมอาสาภัยพิบัติ ประจ า อปท. ก็จะมีจ านวนทั้งสิ้น 13 

โครงการ ส าหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน  ถัดมาหน้า 156  จะเป็น 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ก็จะเป็นเรื่องเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อบรมยา 
เสพติด เรียกว่า ศตจ.อ.ขุขันธ์  งบประมาณให้กับปกครองจังหวัด  อุดหนุนให้ปกครอง 
จังหวัดเรื่องการเฝ้าระวังป้องกันแก้ปัญหายาเสพติด ทั้งหมด 9  โครงการ  สร้างความ 
เข็มแข็งของชุมชน ต่อไปเป็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  ศาสนา จารีต 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ก็มีด้วยกัน 2  แผนงาน จะมีแผนงานบริหารงาน 
ทั่วไป เป็นโครงการคัดเลือกคนดีศรีต าบล  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  และแผนงานการ 
ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  ก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันผู้สูงอายุและวัน 
สงกรานต์  โครงการวันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง  ประเพณีแซนโฎนตา  เรื่องของ 
การสนับสนุนวัฒนธรรมต าบลใจดี  เป็นเรื่องเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  
ทั้งหมด  11 โครงการ ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้จัดงานมันเกี่ยวข้องกับโรคโควิด ตั้งแต่ปี  
2563  แล้ว ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม มี 3  แผนงาน ก็คือแผนงานสาธารณสุข  เรื่องของโครงการบริหารจัดการ 
ขยะตามแนวทางจังหวัดสะอาด (Big  cleaning day)  และโครงการจัดการขยะใน 
ครัวเรือน ถัดมาเป็นแผนงานเคหะและชุมชน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองละลม 
ใหญ่  หนองสนาย ต่อไปแผนงานการเกษตร จะเป็นเรื่องการปลูกต้นไม้  การงดใช้ 
สารเคมีในการเกษตร  การจัดท าและให้ความรู้แนวเขตพ้ืนที่ป่าชุมชน ที่สาธารณะ 
และถนนสาธารณะในเขตต าบลใจดี และโครงการที่เพ่ิมข้ึนมาใหม่ก็จะเป็นโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม 
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) บรรจุไว้ในแผนแต่ยังไม่ได้ด าเนินการต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 10  
โครงการ  ต่อไปยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
ท้องถิ่น ก็จะเป็นแผนงานบริหารงานทั่วไป ก็จะมีหลายงานทั้งส่วนบริหารทั่วไป 
บริหารงานคลัง  เรื่องแผนงานสถิติก็จะอยู่ในแผนงานบริหารงานทั่วไปทั้งหมด จะมี 
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อุดหนุนเทศกาลปีใหม่  อุดหนุนงานรัฐพิธีต่างๆที่อ าเภอขอมา  ซึ่งอ าเภอจะท า 
โครงการขอมาแล้วขอรับเงินสนับสนุนทุกปี  ก็จะสนับสนุนข้อ 1 -7 ข้อ 8  จะจัด 
ศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ประสานราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอ 
ขุขันธ์ จ านวน 25,000 บาท  โครงการ อบต.พบประชาชน การบริการช าระภาษี 
นอกสถานที่  อันนี้ก็จะเป็นงานบริหารงานคลัง  โครงการจัดท าแผนที่จัดเก็บภาษี 
การจัดการเลือกตั้ง  และเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร ก็จะอยู่ในส่วนแผนงาน 
บริหารงานทั่วไป  รวม 26  โครงการ  ถัดมาจะเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้านตัวนี้จะเพ่ิมเข้า 
มาใหม่ ต่างจากแผนพัฒนาเดิม ซึ่งแผนพัฒนาเดิมจะไม่มี ผ.02/1  แต่ว่าแผนพัฒนา 
พ.ศ. 2566 – 2570  จะมีแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ิมเติมเข้ามา  แยกออกมาต่าง 
หากแต่ท้ังนี้ทั้งนั้น โครงการที่ปรากฎในเล่มนี้สามารถใช้ได้ทุก ผ.ก็คือตั้งแต่ ผ.02 – 
ผ.02/1  โดยที่ไม่ต้องแก้ไขแผน นั้นคือเราสามารถยึดโครงการที่มีอยู่แผนเล่มนี้ไป 
จัดท างบประมาณได้เลย  ก็มาดูกันแผนพัฒนาหมู่บ้านมีอะไรบ้าง  ก็จะมีตั้งแต่หมู่ที่ 1 
เรื่องของถนนเรื่องของการวางท่อระบายน้ า  เรื่องของไฟฟ้า  ต้องขอน าเรียนว่าเราจะ 
ดูตั้งแต่หน้า 171 จนถึงหน้า 179  รวม 48  โครงการ แผนหมู่บ้านทางท่าน 
ผู้ใหญ่บ้านจะน ามาส่งมาเป็นเล่มแล้วจะน ามาวิเคราะห์ต่างๆ อีกโครงการที่อยู่ในแผน 
หมู่บ้านนั้นแบบ ผ.02/2 หรอืไม่เพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกันแล้วแผนหมู่บ้าน เป็น 
ข้อมูลข้อเท็จจริงบางหมู่บ้านก็ไม่ได้ระบุสายมา เป็นต้น  ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าสายไหน 
ถึงไหน ก็ไม่สามารถน าไปจัดท างบประมาณได้ เนื่องจากว่าแผนหมู่บ้านของท่านส่งมา 
ที่ อบต.แล้วท่านจะต้องส่งไปที่อ าเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเรื่องของ 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน จึงไม่ได้การแก้ไขแผนหมู่บ้านเราก็เลยน าโครงการที่ท่านเสนอมาที่ 
เราสามารถบรรจุไว้ในแผนได้ก็คือโครงการที่ท่านระบุสายได้เราก็พิจารณาร่วมกับช่าง 
ว่าไม่สามารถด าเนินการได้  อันนี้เป็นข้อเท็จจริง บางส่วนช่างออกไปประมาณการแล้ว 
พ้ืนที่ไม่ชัดเจนก็มี ถ้าท่านได้ไปร่วมส ารวจกับช่าง  พอดีบางหมู่บ้านที่เสนอมาแต่พ้ืนที่ 
ไม่ชัดเจน อันนี้ก็จะไม่ปรากฏในแผน  เพราะว่าแผนเราจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์  
เป้าหมายไว้ชัดเจนเพื่อที่จะได้ก าหนดราคากลางตามหลักวิชาช่าง  เพราะว่าทั้งนี้ 
ทั้งนั้นแผนจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของงบประมาณแล้วน าไปสู่การพัฒนาจริง อันนี้ก็คือ 
แนวทางการจัดท าแผนที่แท้จริงในส่วนของแผนพัฒนาหมู่บ้านก็จะไม่ปรากฏของหมู่  
7 ซึ่งเคยน าเรียนในคณะพัฒนาแล้วเพราะท่านน ามาส่งทีหลัง แล้วเราก็ท าเอกสาร 
ออกไปแล้ว  แต่ทางท่านหมู่ 7  ท่านที่เป็นคณะกรรมการร่วมท่านก็เข้าใจว่าหมู่ 7  มี 
ปรากฎในผ.02 แล้วก็คือโครงการเดียวกันหรือหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละค่ะ  

นายพัด  หงส์โสภา  ขออนุญาตตอนที่ผมอยู่ที่บ้านประชุมประชาคมหมู่บ้านเขียนมาหมดแล้ว  ให้ผู้ใหญ่ 
(ส.อบต.ม.7)   น ามาส่งไม่ทราบว่าเอาไปไว้ไหน ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน  
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  แต่ว่าโครงการของหมู่ 7  ใน ผ.02 ค่อนข้างเยอะและมีในที่เกินศักยภาพด้วยที่เรายัง 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ไปไม่ถึง อย่างน้อยปี 66  ก็มีปรากฏอยู่แต่ก็คงท าไม่ได้จริงๆ ก็น าเรียนด้วยข้อเท็จจริง 
    ในเรื่องของงบประมาณและสถานะการคลังของเรา ต่อไปเรื่องของแบบ ผ.02/2  เป็น 
    โครงการที่เกินศักยภาพของ อปท.ที่ใช้ประสานแผนกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เช่น 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ  กรมทรัพยากรน้ า  ชลประทาน  กรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  เป็นต้น  หน้า 180  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โครงการ 
ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโคเนื้อพ้ืนเมืองพันธุ์ลูกผสมของจังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งไว้เป็น 
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ภาพรวมของต าบล  ตั้งไว้ในโครงการที่เกินศักยภาพ ถัดมา 181  แผนงานเคหะและ 
ชุมชน  เรื่องโครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด  เรื่องของการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณหนองตาเอก หมู่ 10  จ านวน 1  แห่ง  ถัดมาก็จะเป็นแผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา ขออนุญาตอธิบายแต่ละโครงการไปเลยเพราะโครงการที่เกินศักยภาพมี 
ไม่มาก  จะต้องมีโครงการที่มีเงื่อนไข คือเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  หรือ ระหว่างต าบล 
และท่ีส าคัญก็คือ มีเส้นทางที่ขึ้นทะเบียนเป็นเส้นถนนท้องถิ่น ขึ้นทะเบียนไว้จากที่ท า 
เงินอุดหนุนมา  ก็จะมีเงื่อนไขหลายเงื่อนไข 1  ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  2.  
เชื่อมโยงต่อแผนยุทธศาสตร์ที่ได้น าเรียนมา ยุทธศาสตร์มหภาค  ยุทธศาสตร์ระดับ 
จังหวัด  ในพ้ืนที่จังหวัด  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  อันนี้คือเงื่อนไขการขอรับเงิน 
อุดหนุน  และเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านหรือต าบล  เป็นการใช้บริการสาธารณะเป็น 
การใช้ถนนร่วมกัน  ได้หลายหมู่บ้าน  ข้อ1  โครงการถนนลาดยาง (AC) ปูทับ 
คอนกรีตเดิมสายสะพานแขวน – สมใจ – อังกุล  หมู่ที่ 9  ระยะทาง 1,000 เมตร 
วงเงิน 5,500,000 บาท   โครงการลาดยางใจดี – อังกุล – โคกมะเขือ – สี่แยกตาสุ  
ระยะทางประมาณ 900 เมตร  จ านวน 2,500,000 บาท  โครงการลาดยาง (AC)  
ปูทับคอนกรีตเดิมสายอังกุล – ชะน า – เขตหัวยส าราญ  โครงการถนนลาดยาง (AC)  
ปูทับคอนกรีตเดิมสายแทรงประปุน – พะเยียว – ตาสุ- เขตต าบลศรีสะอาด วงเงิน 
13,000,000 บาท  โครงการถนนลาดยาง (AC) ปูทับคอนกรีตเดิมสายลาดยาง 
แทรงประปุน – สี่แยกล าภู-ทะลอก – ตะแบง – เขตต าบลโคกเพชร วงเงิน  
11,000,000 บาท  เส้นทางเหล่านี้ก็เป็นไปได้เพราะเราได้งบประมาณจาก อบจ.มา 
จะสุดแล้ว ยกตัวอย่างเช่น  สายใจดี – อังกุล ต่อไปก็โครงการคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
พะเยียว – ตาสุ  สายลาดยางใจดี – สมใจ  โครงการถนนคอนกรีตสายทะลอก – บิง  
คงเหลือ 200 เมตร  เพราะว่าปัจจุบันเราก็ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมา โครงการลาด 
ยาง (AC)ทับคอนกรีตเดิมสายใจดีเหนือ – ดองก าเม็ด พึ่งท าเสร็จผ่านไป แต่ว่าที่ผ่าน 
มาก็คือน้ าไหลผ่าน ก็มีแอ่งบ้าง  ถนนน้ าท่วม เพราะว่าใช้เส้นทางประจ าบริเวณนั้น 
คสล.อังกุล – ชะน า – ห้วยส าราญ  ข้อ 11  สายใจดี –  ศรีสะอาด ข้อ 12  คสล. 
สายพะเยียว –  ตาสุ  13  ก่อสร้างถนนลาดยางแคปซิลสายสมใจสะพานแขวน –  
อังกุล  และก็โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายแทรงประปุน  อันนี้ปรากฏอยู่ในแผน 
ของ อบจ.แล้วค่ะ  ท่อลอดเหลี่ยมบ้านทะลอก  ท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวริ์ดหนอง 
ปราย  ท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวริ์ดดองก าเม็ด  ท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวริ์ด 
หนองหว้า  บล็อกคอนเวริ์ดตาสุ – ศรีสะอาด ก่อสร้างฝ่ายน าล้นบ้านตาสุ  โครงการ 
ฝ่ายชะลอน้ าหนองปราย  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่  2,3,5,6,7,8,9 และหมู่ 11  
มาข้อ 30  แคปซิลสายอังกุล – ใจดี  31  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม สายตะแบง – ศาล 
ปู่ตา ข้ามคลองตะแบง – โคกเบอร์ บ้านตะแบง  หมู่ที่ 5  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยตากู่ – หนองประสบ บ้านอังกุล  หมู่ที่ 7 ก่อสร้งฝ่ายน้ า 
ล้น บ้านอังกุล – หนองประสบ  บล็อกคอนเวิร์ดสะพานแขวน – ห้วยส าราญ  ซ่อม 
ปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางบ้านใจดี   
อังกุล  สมใจ ตัวนี้ปรากฎอยู่ในงบประมาณของ อบจ.  เหลือระยะทาง 750  เมตร 
ทีจ่ะด าเนินการต่อจากลาดยางเดิม  ตั้งไว้แค่ปีเดียว  เพราะอยู่ในงบประมาณของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วด้วย  36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
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บ้านใจดี อังกุล  สมใจ  37 บล็อกคอนเวิร์ดข้ามฝายน้ าล้นคลองสุด – ดองก าเม็ด หมู่ 
ที่ 10 สายนี้ขอน าเรียนตัวนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาส ารวจตรงเป็นหลุ่มที่ 
เราขึ้น – ลง ก็คือเดิมทีก็ท าสะพานค่ะ ปรากฏว่างบสะพานสูง  ทางผู้ส ารวจก็เลยจะ 
ท าเป็นบล๊อกคอนเวิร์ด ข้ามฝายเอางบประมาณจริงอยู่ที่ท่อลอดเหลี่ยม 5 ช่อง  สูง 
1.80 เมตร  งบประมาณก็ใช้ที่ 2,000,000 บาท ค่ะ ทางวิเคราะห์เองก็ได้ไป 
ประสานแผนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต่อไปเป็นท่อลอดเหลี่ยมคลองตะแบง  ท่อ 
ลอดเหลี่ยมห้วยติ๊กชู – หนองประสบ บล็อกคอนเวริ์ดโหน่งสะเดา หมู่ 10   ข้อ 41  
ก่อสร้างระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งไว้หมู่ 1 - 11 ตัวนี้เป็นเรื่องใหม่ 
ที่เรายังไมเ่คยท า  ปัจจุบันก็เริ่มท าแล้วเรื่องการกระจายน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ก็ 
ศึกษาดูงานต่างๆเพ่ือน ามาพัฒนา  ข้อสุดท้ายโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 
(โดม) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองตาเอก ช่างประมาณการไว้ที่  
4,000,000 บาท รวมแล้วในแผนงานอุตสาหกรรมการโยธานั้น 52 โครงการ 
วงเงินทั้งหมด 167,210,000  บาท  ต่อไปก็แผนงานการเกษตร เป็นเรื่องการขุด 
ลอกหนองเพ่ือการเกษตรก็จะมีขุดลอกหนองสนาย  หนองละลมใหญ่  หนองหัว 
สะพาน หนองจิก คลองสุด  หนองตาคง คลอง 70  หนองตานนท์  หนองเขียว  
คลองส่งน้ า บุตาฮี – เขตมะขามใหญ่ หมู่ที่ 3,4,5   ขุดลอกห้วยส าราญ – หนอง
ปราย  ขุดลอกห้วยตากู่ ไปเขตห้วยส าราญ  ขุดลอกหนองละลมใหญ่ ไม่แน่ใจว่า
เชื่อมต่อหมู่บ้านหรือไม่ หนองจอก  หนองตามา  หนองอังกุล – หนองประสบ ขุดลอก
คลองเกาะเรียน  ขุดลอกคลองตะแบง ขุดลอกหนองตาพา ขุดลอกหนองตาคง  ขุด
ลอกหนองแซม  ขุดลอกคลองห้วยส าราญ – หนองตาเกาะ  ขุดลอกคลองห้วยตา
ทราย – หนองปราย ขุดลอกหนองกะเหมา  วันก่อนท่านบอกว่าหนองกะเมาแต่เราไป
ดูใน นส.3 เป็นหนองกะเหมา ชื่อตามทางราชการ ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร  แล้วทาง
หมู่ 10  ขอขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไปคลองสุด  รวม  26  โครงการ  เป็นเงิน 
46,584,000 บาท ถัดมาแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  จะเป็น
โครงการสืบสานประเพณีร ามะม๊วด  กลุ่มเกวียนน้อยใจดี  ตั้งไว้ปีละ 500,000 บาท  
อันนี้จะเป็นโครงการที่เกินศักยภาพค่ะ  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญครับ 
(ประธานสภาฯ) 
นายนิล  ชาญพินิจ  ตามท่ีผมเดินส ารวจของหนองกะเหมา   ต้องเอาดินออกไม่รู้ว่าจะเอาไปไว้ไหน เลยจะ 
(รองนายก อบต.ใจดี)  ตัดแล้วจะเอาหนองจิก  หนองหัวสะพาน หนองตาคง  ส าหรับหนองกะเหมาก็คือไม่มี 
    ที่จะลงดิน  ตรงไหนที่มีปัญหาผมก็ไม่อยากจะท าครับ จะมี 5  โครงการที่จะประสาน 
    กับหน่วยงานอื่นจะใช้งบข้างนอกครับ ขอบคุณครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนเชิญท่านเจ้าหน้าที่ครับ 
(ประธานสภาฯ) 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ต่อไป ผ.สุดท้ายเป็นบัญชีครุภัณฑ์  บัญชี ผ.03  เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนา ที่ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) เกี่ยวเนื่องกับโครงการพัฒนา และก็ให้บริการสาธารณะประชาชนทั่วไป โดยที่จะมี 
    รายละเอียดตามหน้า 201 ก็จะมีตั้งแต่เครื่องกรองน้ า ซึ่งอ้างอิงจากแผนหมู่บ้านที่ขอ 
    มา  เรื่องชุดออกก าลังกาย  11 หมู่บ้าน  อันนี้ก็มีปรากฏอยู่ในแผนชุมชน ติดตั้ง 

กระจกโค้งตามจุดเสี่ยง จ านวน 11  ชุด  และกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้ง 11  หมู่บ้าน 
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เลย  จะมีทั้งติดภายในอาคารและรอบอาคาร วิเคราะห์ก็ลงไว้เพราะว่า ทางหมู่บ้านก็ 
ขอมาเหมือนกัน ลงไว้ทุกหมู่บ้านเลยนะค่ะ ตั้งไว้ปีละชุด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรื่องของ 
งบประมาณด้วย และเรื่องของชุดน้ าบาดาล  ชุดควบคุมปั๊มน้ า  ปั๊มซัมเมิร์ส  อันนี้จะ 
เกี่ยวเนื่องกันในการปรับปรุงน้ าให้มีความสะอาด เนื่องจากเรามีปัญหาในช่วงภัยแล้ง 
น้ าหนองตาเอกอาจจะไม่สะอาด ก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาให้มีระบบน้ าที่สะอาดและ 
ช่วยเหลือประชาชนในการอุปโภค  บริโภคได้ ต่อมาก็เรื่องของโคมไฟถนน อันนี้ตั้งไว้ 
5 โคมก่อน เพราะว่าเราจะสามารถด าเนินการได้หรือเปล่า เป็นไฮบริด และก็จะเป็น 
เตาเผาขยะ ในพ้ืนที่เรายังไม่มีเตาเผาขยะ ก็เลยตั้งไว้ก่อนไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้ 
จริงหรือเปล่า ติดตั้งโคมไฟโซล่าเซลล์ ให้แต่ละหมู่บ้าน จากหน้า 205 -209 มี 
เตาเผาขนาดเล็กด้วย ก็ตั้งไว้ในแผนไว้ก่อน มีเรื่องของรถพยาบาลฉุกเฉิน ตั้งตาม 
มาตรฐานครุภัณฑ์ ปีล่าสุดของเดือนธันวาคม 2564 ราคากลางอยู่ที่ 1,120,000 
บาท อันนี่ก็คือครุภัณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับการพัฒนา  เกื่ยวกับโครงการพัฒนาในต าบล 

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ที่ได้ชี้แจงแผนพัฒนาต าบล   ในส่วนที่ 4  การติดตาม 
(ประธานสภาฯ)   และประเมินผล  จะชี้แจงไหมครับ   เรียนเชิญครับ 
น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์   ในส่วนที่ 4  เป็นการติดตามและประเมินผลแผน  เมื่อ อบต.ด าเนินการจัดท า 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) แผนพัฒนาแล้วและน าไปจัดท างบประมาณแล้วก็จะต้องติดตามและประเมินผลแผน   
    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน อบต.ใจดี  ที่เราได้แต่งตั้งไว้  ซึ่งส่วน 
    หนึ่งก็จะเป็นตัวแทนจากสมาชิก 3  ท่าน  หลังจากมีการด าเนินการตามงบประมาณ 
    แล้ว  เป็นงบประมาณตามข้อบัญญัติเองหรืองบประมาณเงินอุดหนุนที่ได้รับก็จะน ามา 
    ติดตามและประเมินผลแผนก็จะมีรายละเอียดตามเอกสาร  อันนี้ก็คือแนวทางการใน 
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุกปี  ก็ขอน าเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ  
นายนิล  ชาญพินิจ  ขออนุญาตท่านประธานครับ ผมขอสอบถามระบบประปา ไม่ทราบว่ามีระบบกรอง 
(รองนายก อบต.ใจดี)  ไหมครับ  เพราะชาวบ้านแจ้งว่าปล่อยน้ าไปอย่างไร  มีสาหร่าย ปล่อยน้ ามีกลิ่นเหม็น 
    ให้ชาวบ้านใช้   
นายสัมพันธ์  บุญเย็น  มีนะครับ  มีถังกรอง  มีปูนขาว มีถังคลอรีนอยู่ในนั้น มีอยู่ในหอถังพลาสติกใหญ่ ก็มี 
(นายช่างโยธาอาวุโส)  ปูนขาวและสารส้ม ซึ่งทางผู้ใหญ่บ้านม.11 ขอความอนุเคราะห์  เราก็น าไปใส่ให้อยู่ 
    ครับ 
นายสมพงษ์  ใจโชติ ส าหรับวันนี้เราก็ได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังฉบับ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย 
(ประธานสภาฯ) เพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรอง สมาชิกท่านใดเห็นชอบ 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  โปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม   มีมตเิห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

นายสมพงษ์  ใจโชติ  ต่อไป 5.2  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 –  
(ประธานสภาฯ)   2565  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียนเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    ครับ 
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น.ส.ธรรญชนก  ทองมนต์  ขอบคุณค่ะ  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ในส่วนรายงานผล 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565  ในรอบ 
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก็สืบเนื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า 
    แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  
    ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่ 
    วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิด 
    ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 
    เดือนธันวาคมของทุกปี อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของระเบียบกฎหมายก าหนดให้เราติดตาม 
    และประเมินผล  ซึ่งข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนนั้น  เราก็ได้มี 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนด าเนินการติดตามตามเอกสารที่ได้มอบให้ 
    ทุกท่านไปแล้ว  ก็จะมีระยะเวลาติดตามอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ระยะเวลาการติดตาม 
    และประเมินผล  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึง 30  กันยายน 2564  ก็จะมี 
    ทั้งแผนยุทธศาสตร์อะไรต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารก็จะขอน าเรียนหน้า 7 ก็จะเป็น 
    รายละเอียดของโครงการที่มีปรากฏอยู่ในแผน 5 ปี  ก็คือแผนที่ผ่านมา พ.ศ. 2561– 
    2565 เราก็จะมาดูผลการด าเนินการที่ผ่านมาว่าเราได้ด าเนินการตามแผนได้มากน้อย 
    เพียงใด ตามงบประมาณที่เรามีและเงินอุดหนุนที่เราได้ ก็วางแผนก็ปรากฏว่าทั้ง  6  
    ยุทธศาสตร์ ก็จะแยกเป็นปี 2561 ,2562,2563,2564,2565 โครงการทั้ง 6  
    ยุทธศาสตร์กจ็ะรวมออกมาในส่วนของปี 2564 นั้น ตอนนี้เราด าเนินการปี 2565 
    อยู่  เราก็จะติดตามผลปี 2564 จะมีโครงการที่ปรากฏในแผนทั้งหมด 623 โครงการ 
    เงินทั้งหมด สองร้อยแปดสิบล้านกว่าบาท เราก็จัดท างบประมาณข้อบัญญัติเฉพาะ 
    โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา อันนี้ไม่รวมรายจ่ายประจ าก็คือ 18,000,000 บาท  
    ทั้งสิ้น  34 โครงการที่ปรากฎอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แยกมา 
    เป็นรายละเอียดในข้อบัญญัติก็จะมีเอกสารปรากฎตามหน้า 9 จนถึงหน้า 12 จ านวน 
    34  โครงการซึ่งการน าไปจัดท างบประมาณนั้นจะมีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 2  ระบบ  
    ก็คือระบบ e-plan  ที่เก่ียวกับแผนพัฒนาและระบบ e – laas ที่เก่ียวกับเรื่อง 
    งบประมาณ  2 ระบบนี้จะต้องเชื่อมโยงกันตามข้ันตอนคือ เชื่อมโยง e – laas  
    จัดระบบ e-plan ตั้งต้นก่อนจากนั้นก็ e – laas ที่จะมาจัดท างบประมาณก็จะต้องมี 
    การเชื่อมโยงกนัในระบบ ก็จะออกมาเป็น 1 เรื่องของแผน 2. เรื่องของงบประมาณ ก็ 
    รายละเอียดตามเอกสาร  ถัดมาหน้า 13  เป็นการใช้จ่ายงบประมาณ จะเห็นว่าตอน 
    จัดท างบประมาณ 34  โครงการ  แต่การใช้จ่ายงบประมาณท าได้จริงๆแค่ 21  
    โครงการ  ตั้งไว้ 18,000,000 บาท แต่ใช้จ่ายงบประมาณไป 15,000,000 บาท 
    เนื่องจากปัญหาเรื่องของโควิดด้วย บางโครงการเราไม่สามารถด าเนินการได้ ต้องโอน 
    งบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอ่ืน ก็ท าให้เราสามารถท าไปได้ 21 โครงการเท่านั้น ก็จะ 
    ปรากฎด้านหลังรายละเอียดโครงการที่เราสามารถท าได้ อันนี้คือเส้นทางของ 
    งบประมาณท่ีเราด าเนินการ  ข้อ 17 เป็นสรุปการด าเนินงานของการใช้งบประมาณที่ 
    ผ่านมาของปี 2564 ทั้ง 6 ด้าน  แผนทั้งหมด 623 โครงการ น ามาอนุมัติได้ 34 
    โครงการ ลงนามในสัญญาได้ 21 โครงการ เบิกจ่ายได้ 21  โครงการ ซึ่งรายละเอียด 
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    ต่างๆจะปรากฎอยู่ในระบบ e – plan  จะค านวณออกมาให้เลยว่าท่านมีแผนเท่าไหร่  
    อนุมัติไปเท่าไหร่  แล้วเบิกจ่ายไปเท่าไหร่ ในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน ใน 
    ระบบ e – laas  ต่อไปเป็นรายงานยอดเงินคงเหลือของปี 2564 อนุมัติไปเท่าไหร่  
    อย่างที่วิเคราะห์ได้น าเรียนว่า  โครงการที่อยู่ในแผนจะเป็นโครงการเฉพาะของการ 
    พัฒนาแต่ว่ายอดเงินคงเหลือจะเป็นงบประมาณท้ังหมดที่ตั้งในข้อบัญญัติไว้ ฉะนั้นจะ 
    แยกเป็นงบกลางเรื่องของเบี้ยยังชีพต่างๆที่เราจ่ายไปและมียอดเงินคงเหลือปรากฏ 
    ตั้งแต่หน้าที่ 18  งานบริหารทั่วไปเรื่องของเงินเดือนฝ่ายการเมือง  เงินเดือนของฝ่าย 
    ประจ าตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ ถัดไปจะเป็นเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ไล่ไปหน้าที่ 23  
    ค่าใช้สอยหน้าที่ 24  โครงการต่างๆที่เราได้ด าเนินการไปของปี 2564 อันนี้ก็คือ 
    รายละเอียดที่เราได้ด าเนินการ  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุของแต่ละส่วนราชการ แผนงาน 
    ค่าสาธารณูปโภค  ค่าไฟ  ค่าบริการโทรศัพท์  ค่าไปรษณีย์  ค่าอินเตอร์เน็ต  ค่าไฟฟ้า  
    บางทีจะแยกออกมาแต่ละส่วนแต่การรายงานจะรายงานรวมกัน บางทีจะมีในส่วน 
    ส านักปลัด  และกองการศึกษา  ค่าบริการเหมือนๆกัน  และจะมีครุภัณฑ์ที่ใช้ใน 
    ส านักงาน จากนั้นจะเป็นสิ่งก่อสร้าง  ซึ่งปีที่ผ่านมามีการก่อสร้างถนนดินสายมะม่วง 
    เพชร  สายศาลปู่ตา – หนองสนาย คอนกรีตสายพะเยียว – ตาสุ คอนกรีตสายทะลอก  
    – ระกาน้อย  คอนกรีตซอยสันติ  คอนกรีตเดิมซอยผู้ใหญ่พงษ์ศักดิ์  บานชื่น  ที่ไม่ได้ 
    ด าเนินการก็คือปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ มีเรื่องอุดหนุนต่างๆ อุดหนุนไฟฟ้า สี่แสนกว่าบาท  
    อุดหนุนส่วนราชการ อันนี้ก็คือรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณที่เราได้ด าเนินการ 
    เสร็จสิ้นไปแล้ว และในปีที่ผ่านมามีการใช้จ่ายเงินสะสม และเงินทดรองเงินสะสมไปใช้  
    26  โครงการ  และเงินทดรองกระเป๋า 3 อีก 14  โครงการ  ปรากฏตามเอกสารหน้า 
    40 – 45 ว่ามีการด าเนินการไปเท่าไหร่  และมีงบประมาณคงเหลือเท่าไหร่  ทุกท่าน 
    ที่อยู่ในหมู่บ้านก็คงทราบว่ามีถนนสายไหนบ้างที่ได้ด าเนินการ  และอีกรายการหนึ่ง 
    เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของปี 2564  เราได้ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียน DLTV  
    ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านใจดี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านทะลอก อย่าง 
    ละ1 ชุด เป็นเงิน 30,700 บาท อันนี้ก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้า 
    สุดท้ายก็เป็นบทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก็จะเป็นข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผล 
    แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดีที่เป็นรายละเอียดเรื่องของการรายงานผม 
    การด าเนินงานในรอบปี2564  ขอบคุณค่ะ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายในส่วนประเด็นการ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมก็จะขอมติ   
แทนประธานสภาฯ) สมาชิกท่านใดเห็นชอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

พงศ. 2561 -2565 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โปรดยกมือครับ  
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 

   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

    ต่อไปพิจารณาข้อ 5.3  พิจารณาการขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนค่า 
    ครุภัณฑ์  โดยโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขอเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียด  เรียน 
    เชิญครับ 
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นางจิตติมา  ตองอบ  เรียนท่านประธานสภา  ท่านคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  ส าหรับบัญชีโอน 
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.)  รายจ่ายประจ าปี 2565  ตามรายละเอียดเอกสารที่ทุกท่านมีอยู่  ก็ขออนุญาตชี้แจง 
    หน้าที่ 1  ก็จะเป็นการโอนลดส าหรับแผนงานบริหารงานทั่วไป  ในส่วนของแผนงาน 
    ควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน   อันนี้จะโอนลดจากเงินเดือน ก็คือเราตั้งไว้ของ 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในแต่ยังไม่มีคนครอง  อันนี้เราขอโอนลดมาจ านวน 23,000  
    บาท  ก็จะมีงบประมาณหลังโอนจ านวน 242,320 บาท จะน าไปตั้งในส่วนครุภัณฑ์ 
    คอมพิวเตอร์ All in One  ส าหรับงานประมวลผล  สเปกก็จะมีรายละเอียดค่อนข้าง 
    เยอะ  แต่ว่าสรุปก็คือโอนเงินเดือนลดมาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อจะใช้ในศูนย์ 
    เกษตร 1 เครื่อง โอนลดจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จ านวน 10,000 บาท มา 
    จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  ก็ซ้ือเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ต่อไปก็โอนลดจาก 
    เงินเดือนเหมือนเดิม  เพราะเรายังไม่มีเจ้าหน้าที่ จ านวน 15,000 บาท  จัดซื้อ 
    เครื่องพิมพ์  อันนี้ก็จะใช้ในส่วนของส านักปลัด งานบริหารทั่วไป  หน้าที่ 4  ก็โอนลด 
    อีก 10,000 บาท  มาจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร (นายกฯ) ก็จะเป็นครุภัณฑ์ 
    ส านักงาน ซึ่งโต๊ะเดิมมีการช ารุด  ลิ้นชักก็ใส่อะไรไม่ได้แล้ว  ต่อไปก็โอนลดอีก 5,500  
    บาท  มาจัดซื้อเป็นครุภัณฑ์ส านักงาน  เก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหาร (นายก ฯ)   
    จ านวน 5,500 บาท  และก็โอนลดอีก 5,000 บาท จากเงินเดือนข้าราชการ  มา 
    จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข  ก็เป็นต าแหน่งใหม่ที่โอนย้ายมาเมื่อ 
    เดือน ตุลาคม  2564  ก็ยังไม่มีโต๊ะท างาน ต่อไปก็โอนลดจากต าแหน่งเดิมเจ้าหน้าที่ 
    ตรวจสอบภายใน  จ านวน   3,800 บาท  มาจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน  และก็โอนลดจาก 
    เงินเดือนอีกจ านวน 23,000 บาท มาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานบริการ 
    สาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน ก็ส าหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขใช้  หน้าที่ 8   
    ลดอีก 10,000 บาท  เงินเดือนเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในมาจัดซื้อเป็นเครื่องพิมพ์  
    Multifunction ส าหรับงานบริการสาธารณสุข  ต่อไปก็ลดจากเงินเดือนอีก 3,800  

บาท  หลังการโอนก็จะเหลือเงินเดือนอยู่ 156,220  บาท  จ านวน 3,800  ก็จะมา
จัดซื้อเก้าอ้ีท างานของงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์  ก็คือขอเก่าช ารุดไป 
ต่อไปก็จะโอนลดจากโครงการวันเด็กแห่งชาติ ที่เราไม่ได้จัด  ตั้งไว้  20,000 บาท ใน
รายการนี้ขอโอนลด 10,000 บาท  เพ่ือที่จะจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction 
เลเซอร์เป็นขาวด า แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ก็จะเป็นของกอง
การศึกษา  และก็ขอโอนลดอีก 10,000 บาท  จากโครงการวันเด็กแห่งชาติ อันนี้ก็
หมดแล้ว ก็ขอจัดซื้อเครื่องพิมพ์จ านวน 2  เครื่อง ของนักวิชาการวัฒนธรรม 1 เครื่อง 
และคนงานทั่วไป 1 เครื่อง  ในส่วนของคอมพิวเตอร์ก็จะใช้เป็นมาตรฐานของ
กระทรวง ICT ฉบับเดือนธันวาคม 2564  ส าหรับครุภัณฑ์ส านักงานก็จะใช้ราคา
กลางตามท้องตลาด ซึ่งไม่ได้ก าหนดในมาตรฐานไว้ค่ะ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ชี้แจงรายละเอียดในการโอนงบประมาณ มีสมาชิก 
(รองประธานสภา ฯปฏิบัติหน้าที่  ท่านใดจะสอบถามหรือไม่   ถ้าไม่มีกระผมก็จะขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบญัตติการ 
แทนประธานสภาฯ)  พิจารณาการขอโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์  โดยโอนไปตั้งจ่าย 
    เป็นรายการใหม่ ตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
    โปรดยกมือครับ 
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ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ    -   เสียง 
   งดออกเสียง   1  เสียง  

    ผ่านในระเบียบวาระที่ 5  ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6     
ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ   
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ในวาระเรื่องอ่ืนๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอ่ืนหรือไม่ เชิญท่านสมพงษ์   
(รองประธานสภา ฯปฏิบัติหน้าที่ ใจโชติครับ 
แทนประธานสภาฯ) 
นายสมพงษ์  ใจโชติ  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  กระผม 
(ส.อบต.ม.6)   นายสมพงษ์  ใจโชติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี หมู่ที่ 6  ผมมีเรื่องติด 
    ใจอยู่นิดหนึ่งเกี่ยวกับแผนพัฒนา เรื่องของข้อมูลประชากรต าบลใจดี  ข้อมูลประชากร 
    ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งมันไม่ตรง เพราะจ านวนประชากรทั้งหมด สี่พันเก้าร้อย  กว่าๆ ซึ่งผู้ 
    มีสิทธิ์เลือกตั้งห้าพันกว่า ซึ่งขัดแย้งกัน  ตามจริงแล้วเป็นไปไม่ได้เลย ซึ่งผู้มีสิทธิ์ 
    เลือกตั้งจะมีอยู่ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป แต่ประชากรนั้นนับตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงจะเยอะ 
    กว่า เรื่องที่ 2  เกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างภายในต าบลใจดี  ซึ่งทุกหมู่บ้านได้ท าหนังสือ 
    ร้องเรียนมาเรื่องความเดือดร้อนเรื่องไฟดับ น้ าไหลไฟสว่าง  ทางสะดวก  อย่างประปา 
    ที่หลายท่านบอกมีจอกมีแหน่  เรื่องไฟสาธารณะตามท่ีผมได้คุย  แล้วช่างก็ติดโควิด   
    ไม่ทราบว่าวัสดุอุปกรณ์มีหรือเปล่า เท่าที่ผมสอบถามช่างที่ด าเนินการซ่อม  ท่านก็ 
    บอกว่าวัสดุครุภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้าขาดอยู่เรื่อยๆไม่ค่อยครบ ผมก็รอเพราะเขียน 
    หนังสือมา  แต่เห็นที่โพสต์ 2 หมู่บ้าน ที่ได้รับการซ่อมคือหมู่ 9 กับหมู่ 3  ได้โพสต์ 
    ขอบคุณนายก เกี่ยวกับการซ่อมไฟ  ผมก็อยากขอบคุณนายกเรื่องของไฟแต่ท่านยัง 
    ไม่ได้ไปซ่อม ก็ต้องรอหน่อย ถ้าซ่อมเม่ือไหร่ก็จะขอบคุณเช่นกัน  ทุกหมู่บ้านที่ยังไม่ได้ 
    ด าเนินการก็ขอให้รีบด าเนินการให้ด้วยครับ พอดีท่านติดโควิดก็หาช่างอื่นมาซ่อมให้ 
    ด้วย  มันนานเกินเหมือนว่าเราไม่ได้ใส่ใจพ่ีน้องประชาชนที่เขาเดือดร้อน  ตามแยก 
    ต่างๆที่แจ้งมา  หลายวัน  หลายเดือน ก็ฝากท่านนายกด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  สมาชิกท่านอื่น  มีท่านใดจะเสนอในวาระเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  เชิญท่านเลขานุการ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ใจดีครับ 
แทนประธานสภาฯ) 
นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค เรียนท่านประธาน  ท่านนายก  เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม  และสมาชิกทุกท่าน  ผม 
(เลขานุการนายก อบต.ใจดี) นายพงศกรณ์  รัชต์สุพลโชค  เลขานุการนายก  ผมขอเสริมนิดหนึ่ง  ท่านนายกก็ได้ 
    แจ้งว่าก็ใกล้จะได้ท าข้อบัญญัติ  ฉะนั้นก็ขอให้ท่านสมาชิกได้น าโครงการแต่ละหมู่บ้าน 

พิจารณาแล้วจัดความส าคัญแต่ละประเภท  อย่าง คสล.  ลูกรัง  ไฟฟ้า  จัดอันดับ 
1,2  เพราะถ้าผู้บริหารไปจัดให้ท่าน  อาจจะไม่ถูกใจ ก็ให้จัดล าดับความจ าเป็นทั้ง 6  
ยุทธศาสตร์  ก็ให้พิจารณาว่าเส้นไหนควรจะท าอันดับ 1 อันดับ 2  ก็ขอให้รีบ 
ด าเนินการเพราะทางคณะผู้บริหารจะร่างข้อบัญญัติเพ่ือเสนอสภาต่อไป  ขอบคุณครับ  

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านเลขานุการนายกที่ได้น าเรียน   มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายก็ขอเชิญ   
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ เชิญท่านนวลอนงค์  ชาญพินิจ  ครับ 
แทนประธานสภาฯ) 
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น.ส.นวลอนงค์  ชาญพินิจ  เรียนท่านประธานที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม  และ 
(ส.อบต. ม.5)   สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันนางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ  ดิฉันสมาชิกหมู่ที่ 5   
    ขอสอบถามคือช่วงนี้มีโควิดระบาดหนักในหมู่ 5  และมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน  ช่วงนี้ 
    ทางหมู่ 5  ก็พยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่  ทางผู้น าก็รวมกันช่วยบริจาค  เพ่ือซื้อน้ า 

และสิ่งของที่จ าเป็นในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  ส าหรับผู้ที่กักตัว  ก็หยุดการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค  ตอนนี้ทางหมู่ 5  ก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน  ก็อยากสอบถามใน
สภาว่ามีงบประมาณในส่วนไหนไปช่วยเหลือหมู่บ้านได้บ้าง  ขอบคุณค่ะ   

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  เรียนเชิญท่านนายกครับ 
(รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ 
แทนประธานสภาฯ ) 
นายอนุรักษ์  เพชรอินทร์  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ส าหรับประเด็นน้ า 
(นายก อบต.ใจดี)   ไม่ไหล ไฟไม่สว่าง  ทางไม่สะดวก  ซึ่งเป็นนโยบายหลักที่ทางผู้บริหารเรา  ทีมงานชุด 
    นี้เอามาเป็นประเด็น  ในการเสนอต่อพ่ีน้องประชาชน  เพื่อได้รับการคัดเลือกเข้ามา 
    เป็นคณะผู้บริหาร  ภายใต้สโลแกนที่ว่า น้ าไหล  ไฟสว่าง  ทางสะดวก  ปัจจุบันนี้ 
    ปัญหาเกิดขึ้นมา  เนื่องจากว่ากระบวนการในการท าจะปล่อยไปให้ช่างทองแดง  ซึ่ง 
    เราเคยขอเขามาช่วยงานด้านนี้  จริงๆแล้วเขาเป็นยาม เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  

แต่เขามีประสบการณ์มีความรู้  อันนี้ก็ใช้เขาเข้ามาช่วยดูแลพี่น้อง  ซึ่งทางผู้บริหารเรา 
ขณะนี้มีความคิดว่า อาจจะมีการเหมาจ่ายหรือจ้างในจ านวน  ในการดูแลไฟสว่าง  
เพ่ือดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องไฟฟ้า  ในเรื่องประปา  เราไม่มีช่างประจ า อบต. 
ก าลังคิดหาวิธีการ   อาจจะมีการตั้งต าแหน่ง  ปรับปรุงต าแหน่ง  เพื่อให้มีคนมา 
บริหารด้านนี้  มาท างานให้ในด้านนี้  ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานเมื่อเช้าว่าคุณทองแดงมา 
ท างานปกติแล้ว  ในวันสองวันนี้จะให้ทางช่าง ผอ.กองช่างพาทีมงานไปดูแลให้ใหม่  
ทะลอกก็ยังดับอยู่  ไม่สว่างเหมือนกัน หลายหมู่บ้านที่ติดแล้วก็ดับใหม่ก็มี  ก็จะรีเซท 
ใหม่ทั้งหมดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร  ช่างไปต่อไม่ดีหรือระบบควบคุมแผงไฟต่างๆ
มันไม่มาตรฐาน มันไม่มีมาตรฐานของครุภัณฑ์ต่างๆหรืออย่างไร  ก็จะไปดูใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง  ก็ขออภัยด้วยเรื่องนี้  เรื่องที่ 2  เรื่องโควิดเมื่อวานผมได้ประชุมด่วนหัวหน้าส่วน
ในส านักงาน  มีความคิดร่วมกันว่าในขณะนี้ อบต.ใจดีเราได้เกิดการระบาดของโควิด – 
19  ในขั้นวิกฤตและรุนแรงเนื่องจากว่าสาเหตุหลักอยู่ 3 ประการ  ประการที่ 1  พ่ี
น้องประชาชนไม่ตระหนักเฝ้าระวังในการหามาตรการในการป้องกันตนเอง  2. การ
บริหารของเรานั้นไม่มีหลักเกณฑ์เฉพาะ เอาคนติดเข้าไป  เอาคนดีออกมา มันมั่วไป
หมด  ก็เลยมีความคิดว่า  ในเรื่องการดูแลคน  ทางเรามีมติที่จะจัด MOU กับท่าน 
รพ.สต. กับ อสม. ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป เราจะมอบภารกิจนี้เข้ามาเป็นหมู่บ้าน ที่
ศูนย์พักคอยมันระบาดมาก ก็จะให้อยู่ที่บ้าน  ทางเราก็จะจัดคณะประสานเข้าไป
ท้องที่ท้องถิ่นและ รพ.สต. เข้าไปซัพเพอร์ต  ไปดูแล มีกี่คนปฏิบัติตนอย่างไร  มีการ
ดูแลกันอย่างไร  ช่วยวัดไข้ประจ าวัน  ด าเนินการจริงไหม เริ่มท าใหม่ ถ้าปล่อยไว้อย่าง
นี้เราไม่สามารถดูแลพ่ีน้อง  เนื่องจากงบประมาณเราก็จะหมดแล้ว ผมมาดูเมื่อวานนี้ก็
ยังไม่เบิกจ่าย ให้กับเจ้าหนี้ที่เราก่อหนี้ผูกพัน  เช่น  ถุงยังชีพ  การจัดอาหารเพื่อส่งให้
ผู้ป่วยในศูนย์พักคอยยังเบิกจ่ายให้เขาไม่หมด ถ้าหักลบกลบหนี้แล้วงบประมาณยัง
เหลือน้อยมาก มาศึกษาดูกระเป๋า 2,3  อบต.เราก็ไม่ค่อยมีเงิน ไม่วันนี้ก็เย็นนี้จะคุย
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กับ รพ.สต. ก็คุยกับผู้ใหญ่บ้านเรียกเข้ามาว่า ในการด าเนินการโควิดต่อไปนี้จะหมุน
เข้าไปเป็นโรคประจ าถิ่น จะตั้งรับอย่างไร  และพ่ีน้องที่ไม่มีความเข้าใจ 1. ถ้าระบาด
กันอย่างนี้จะดูแลกันอย่างไร  และประการที่ 2  ขยะติดเชื้อเราจะก าจัดกันอย่างไร  
ตอนนี้ รพ.สต.ได้แจ้งมา  ที่ อบต.ว่าขยะเหม็นเน่า  ขยะติดเชื้อ  อยู่หน้าศูนย์พักคอย
ไม่มีใครเอาไป  ตอนนี้ยังปล่อยอยู่ที่นั้น  ทางศูนย์พักคอยล าภู ก็เลยมีมติร่วมกันว่า
ภายในวันนี้ ผู้ที่อยู่ท่ีบ้านก็ให้ท าการแยกขยะ  อะไรต่างๆ ในเรื่องขยะก็อยากจะฝาก
อย่างนี้ ผู้ที่อยู่บ้านก็แยกขยะเปียก  ขยะแห้ง  พวกเราก็เอาถุงขยะไปให้ อย่าใส่
รวมกัน  และผู้ป่วยที่ติดเชื้อก็ถุงใครถุงมัน ผู้ป่วยแม่ก็ทิ้งขยะของแม่  ผู้ป่วยลูกก็ทิ้ง
ขยะของลูก  ที่อยู่ในบ้าน  แล้วก็เสลด น้ าหมาก  น้ าลาย  ก็ควรก าจัดให้เป็นระบบ  
เทลงโถส้วม  ไม่ใช่บ้วนทิ้งลงพื้นท่ัวบ้าน  ก็ควบคุมโรคไม่อยู่  แล้วก็ผู้ป่วยที่อยู่ที่ศูนย์
ขยะใครขยะมันแยกเอาไว้ อบต.จะไปเอาขยะแห้ง  ขยะเปียก ผมอาจจะหาที่ขุดหลุม 
เอาขยะเปียกเทลงในหลุม ส่วนขยะแห้งเราก็เผา  เมื่อทุ่มกว่าๆผมได้คุยกับท่านก านัน  
เปิดอกคุยกันว่าเราจะสู้อย่างไรกับโควิดนี้ อาจจะปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  หมู่บ้านใด
หมู่บ้านหนึ่งหนักอย่างนี้ไม่ได้  ก็เลยขอท่านก านันอย่างนี้  ขอที่เผาขยะได้ไหม  
เพราะว่าบ้านล าภูเขาก็ไม่ให้ไปเผาแล้ว จะเอามาเผาข้าง ๆ อบต.ก็อันตราย  ท่าน
ก านันก็ตกลงให้ อบต.ไปสร้างที่เผาขยะที่ป่าช้าบ้านใจดี  ตอนนี้มีแล้วเลิกประชุมก็จะ
บริหารขยะติดเชื้อ  แจ้งให้อ าเภอเขาก็ไม่มาเอา  เราต้องก าจัดตัวนี้ให้ได้  ไม่อย่างนั้น
ก็เหม็นทั้ง รพ.สต.เลยตอนนี้ เริ่มเน่าเหม็นส่งกลิ่น  ก็เอามาที่ป่าช้า ม.10  ก็คงจะใช้
ตรงนี้ แต่เราต้องไปดูพื้นที่ว่าเราจะไปสร้าง หรือเผาอย่างไร  อันนี้ก็ฝากทางกองช่าง
เข้าไปดู เราเคยตัดถนนเข้าไป  มีทางเข้าออกส าหรับป่าช้านี้  สุดท้ายก็ฝากพวกเราที่
เป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่ชาวบ้านไว้วางใจ  ช่วยประสาน ผมท้วงเข้าไปเห็นทางท่าน
ผู้ใหญ่บ้าน  ท่าน อบต.ว่าพวกท่านจับกลุ่มกินเหล้าสูบบุหรี่  ก็ไม่เกรงกลัวอะไร  ก็
เหมือนท่านนายกนี่แหละ ก็ย้อนหาผมนายกเป็นไม่เห็นตาย  ผมไม่กลัวตายหรอก  ก็
ฝากพวกเราอย่างไรก็ช่วยกัน ก็ขอตอบเพียงเท่านี้ก่อน  ขอบคุณครับ   

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านนายกท่ีได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายถึงความ 
(รองประธานสภาฯปฏิบัติหน้าที่ เดือดร้อนภายในหมู่บ้านในวาระเรื่องอ่ืนๆอีกหรือไม่  เชิญท่านหัวหน้าส านักปลัด  
แทนประธานสภาฯ)  อบต.ครับ 
นางจิตติมา ตองอบ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมในส่วนของโควิด – 19 สมาชิกบางหมู่ท้ังหมู่ 3  หมู่ 5  หมู่ 8  ที่ 
(หัวหน้าส านักปลัด อบต.)  ผ่านมาก็หมู่ 9  หมู่ 2  หลายๆหมู่ที่ผ่านมาแล้ว ก็ได้รับผลกระทบในฐานะที่เป็นผู้น า 

ในส่วนของ อบต. อย่างที่เคยน าเรียนให้ทราบ  เราตั้งไว้ในงบกลาง  ตอนแรกมีแปด 
แสนแต่ซ่อมถนนที่ขาดไปบ้าง  ตอนนี้เหลืออยู่แสนกว่าบาทตามท่ีเมื่อวานได้คุยกับ 
ท่านนายก  ทั้งในส่วน สมาชิก อปพร.ที่อยู่เวร  อสม.คุณหมอที่เข้าเวร  เพราะฉะนั้น 
ตอนนี้เรามีผู้ป่วยที่อยู่ในบ้าน 166 คน  ในศูนย์พักคอย 20 คน  แนวทางท่ี 
สาธารณสุขประกาศมา  ณ  วันนี้ เจอ  แจก จบ  อย่างที่ให้มา  จบอย่างไรเขาบอกให้ 
จบที่บ้าน  ให้รักษาตัวตามอาการที่บ้าน  ที่อ่ืนก็จะเป็นลักษณะนี้ทั้งหมด ญาติ  พ่ีน้อง 
ก็ต้องช่วยกันดูแล  ในส่วนของ อบต.ก็ช่วยได้ก็คือถุงยังชีพ แต่ถามว่าให้ทั้งหมดไม่รู้จะ 
เอางบที่ไหนมาจ่ายนะค่ะ  เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันดูแล ก็ฝากทุกท่านด้วยนะค่ะ เรา 
จะไม่ผลักดันผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอยอีกแล้ว  เพราะว่าเราไม่มีงบประมาณท่ีจะไปดูแล
ตรงนั้น  ต่อไปถ้าผลเป็นบวกตามนโยบายสาธารณสุข  รณรงค์ให้ท าอยู่ตอนนี้ ก็คือกัก
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ตัวอยู่ที่บ้าน  รักษาตัวตามอาการ  ให้ยา  ไม่ต้องกังวลอาจจะได้หรือไม่ได้  เพราะบาง
คนเป็นเหมือนไม่เป็นอะไร  ถ้าไม่ตรวจก็ไม่เจอ  10  วันผ่านไปก็เหมือนไม่ป่วย  ยา
บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้  ที่ อสม.ไปแจกยา เพราะว่าคุณหมอก็แจกตามอาการ คือ
หลักๆก็ตรวจวัดอุณหภูมิ  ค่าออกซิเจนในเลือด  ถ้ามีอาการหนักก็เข้าสู่โรงพยาบาล  
เพราะฉะนั้นศูนย์พักคอย  ณ  วันนี้  ช่วยหยุดเราก็คงต้องท าอย่างนั้น ที่นี้ในส่วนของ
ขยะ  ขยะในศูนย์พักคอย  ณ  ตอนนี้เยอะมาก และขยะติดเชื้อ  เรามีจ้างเหมา
กิโลกรัมละ 12 บาท  ถามว่ามีใครไปไหม ไม่  เพราะว่าเผาก็ไม่รู้จะเผาอย่างไร เพราะ
เทรวมกันทุกอย่าง  เศษอาหาร  ทุกๆสิ่งของใช้ทุกอย่าง เผาอย่างไรก็ไม่ไหม้  อย่าง 
ล าภูก็มีปัญหา  ก่อนหน้านี้ล าภูสละสถานที่ให้เราท า แต่ตอนนี้มีปัญหามันเผาแล้วไม่
หมดเป็นเศษซากอาหาร  เพราะว่าฝนตกด้วย  น้ าก็ไหลด้วย  ก็โชคดีท่ีคุณทองแดง
ออกจากศูนย์พักคอยแล้ววันนี้  พรุ่งนี้ก็ได้คุยกับคุณทองแดงแล้วว่า อันดับแรกก็จะ
แก้ปัญหาโดยขนจากศูนย์พักคอย ที่นี้ทางท่านนายกแจ้งว่าจะไปเผาที่ป่าช้า หมู่ 10  
ถ้าไม่มีชาวบ้านมีปัญหาอะไร  ก็จะประสานกับกองช่าง  ประสานทางพ่ีแดง  ดูแล
สถานที่เผา  ก็คืออย่างไรก็เผาไม่ได้เนื่องจากเป็นเศษอาหารซะส่วนใหญ่ ก็จะเน่าและ
สกปรกไป ก็ฝากพ่ีๆน้องๆ ท่านสมาชิกทุกท่านต้องดูแลขยะอย่างดี เพราะเป็นขยะติด
เชื้อ และอีกส่วนหนึ่งการใช้รถ อบต. ในการรับ – ส่ง ผู้ป่วย  ทุกท่านก็อยู่ในกลุ่มโควิด
อยู่แล้ว จะเห็นว่ามีการขอรถ อบต.ไปรับ ผู้ป่วยที่หายแล้วในศูนย์พักคอยไปส่งที่บ้าน  
ก็คือรถ อบต. ทุกวันนี้ก็รับส่งผู้ติดเชื้อไปส่งโรงพยาบาล  รับส่งผู้ติดเชื้อไปส่งศูนย์พัก
คอย ให้คนที่หายแล้วไปนั่งรถกระบะ มันก็มีโอกาสที่จะสัมผัสข้างๆ คือจะเป็นไปได้
ประสานญาติให้ญาติไปรับ ก็น่าจะดีกว่าเพราะว่าก็อยู่ในพ้ืนที่นี่แหละ ล าภูไปทะลอก  
ไปใจดี  หรือว่าอย่าง รพ.สต.ไปพะเยียวไม่อยากให้สัมผัสติดเชื้อขึ้นมา ก็ฝากทางท่าน
ผู้น าได้ประชาสัมพันธ์ด้วย  ขอบคุณค่ะ 

นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณท่านหัวหน้าส านักปลัดที่ได้ชี้แจงประเด็นเรื่องโควิด  เชิญท่านนักวิเคราะห์ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ครับ 
แทนประธานสภาฯ) 
น.ส. ธรรญชนก ทองมนต์  เรียนท่านประธาน  ส าหรับเรื่องจ านวนประชากรที่ปรากฏในเอกสารนั้น เป็นข้อมูล 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) จปฐ. แต่ว่าทางวิเคราะห์เองนะค่ะ จะไปขอเป็นปัจจุบันเอง  เพราะว่าการเลือกตั้งเป็น 
    ข้อมูล  ณ  วันที่ 28  พฤศจิกายน 2564  ทางวิเคราะห์จะไปขอที่งานทะเบียน 
    ราษฎร์ที่อ าเภอ เพ่ือที่จะได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันก็จะได้มาบรรจุสภาพทั่วไปต่อไปค่ะ  

ขอบคุณค่ะ 
นายกฤษณพงศ์  ค าศรี  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  ถ้าไม่มี ส าหรับวันนี้ ผมก็ 
(รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ ขอขอบคุณท่านนายก  ท่านบริหาร  ท่านหัวหน้าส านักปลัด  ท่านนักวิเคราะห์ 
แทนประธานสภาฯ)  นโยบายและแผน ท่านนายช่างอาวุโส  ท่านปลัด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
    และสมาชิกสภาทุกท่าน วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ท าหน้าที่ประชุมสภา 
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สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดย 
สวัสดิภาพ  กระผมขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุม   เวลา   12.00  น. 
 
 

(ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
         (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
     
    เสนอ  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2565  เมื่อวันที่ 31 
มีนาคม   2565 
 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
                   (นายธิเดช  เจริญศรีเมือง) 
      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี /ปลัด อบต. 
 
    คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  เห็นว่าถูกต้อง  เมื่อ
วันที่  27  เมษายน  2565 

      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางสาวสุบน  บุตรเสมียน) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 3 
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                  (นางสาวนวลอนงค์  ชาญพินิจ) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 5  
 
      (ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ 
                (นางกัญญา  มูลจัด) 
      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  หมู่ที่ 10 

    เสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี  ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลใจดี  สมัยวสิามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2565  ในการประชุมสภาสมัย.........................สมยัที่
..............ครั้งที่...............เมื่อวันที่................เดือน.............................พ.ศ.............. ......... 

  

        (ลงชื่อ)...........................................ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
                 (นายสมพงษ์  ใจโชติ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลใจดี    
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